
www.ippmedia.com

SIMBA YAIMARISHA ULINZI UK.24MICHEZO MAONI, KATUNI UK.6

Ijumaa  Aprili 22, 2022  Tanzania 1,000/- Kenya 100/-

Madereva bodaboda
bajaji waandamana
kupinga zuio mjini

UKURASA  3

ISSN 0856 • Na. 0580923

UKURASA  2

UKURASA  3

• Ni la thamani ya bil. 240/- kutoka Tanzania, latan-
gazwa mnadani Dubai, serikali yatoa kauli… Uk. 2 

LEO 
RAMADHANI20

Askofu 
Ruwa’ichi
na familia 

wanena
maziko ya padri 
aliyefariki Dar Utata watanda madai ya 

kukamatwa wakili maarufu

Mapadri wa Kanisa Katoliki, wakiwa wamebeba jeneza lenye 
mwili wa aliyekuwa Paroko wa Parokia ya Mbezi Mshikamano, 
Padre Francis Kangwa, baada ya kuwasili katika Kituo cha Hija 
cha Pugu, jijini Dar es Salaam jana, kwa ajili ya misa na maziko. 
PICHA: JUMANNE JUMA

Sakata jiwe madini 
rubi latikisa Bunge

MSHANGAO MELI ZA 
NYASA MAKABIDHIANO
KUFANYIKA MWANZA 
KATIKA hali isiyokuwa ya kawaida, 
mchakato wa makabidhiano ya meli za 
Ziwa Nyasa kutoka Mamlaka ya Bandari 
Tanzania (TPA) kwenda kwa Kampuni 
ya Meli Tanzania (MSCL), umeanza 
kufanyikia mkoani Mwanza badala ya 
Mbeya mahali zilipo meli hizo.

CAG ABAINI MABILIONI 
YAKO HATARINI KUPOTEA

WABUNGE WAIBANA 
SERIKALI KUTOA AJIRA

MDHIBITI na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu 
za Serikali (CAG) amebaini mabilioni ya 
shilingi yako hatarini kupotea kutokana 
na kutokuwa na udhibiti mzuri wa 
usimamizi wa mikopo inayotolewa na 
halmashauri kwa makundi maalum.

SERIKALI imesema katika mwaka wa 
fedha 2022/23 itaajiri watumishi wapya 
30,000 katika kada mbalimbali zikiwa-
mo za afya na elimu watakaoigharimu 
zaidi ya Sh. bilioni 120.
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Sakata jiwe la rubi latikisa Bunge Adaiwa 
kumpa dawa 
mwanamke, 
kumbaka
Na Kulwa Mzee

MKAZI wa jijini Dar es Salaam, Borgias 
Kwitega, amefikishwa katika Mahakama 
ya Hakimu Mkazi Kisutu kwa tuhuma za 
kumwekea dawa za kupumbaza mwan-
amke, kumbaka na kuiba simu.

Kwitega na mshtakiwa Abdallah 
Mmanyi ambaye anakabiliwa na shtaka 
la kupokea mali ya wizi, wamefikishwa 
jana mahakamani mbele ya Hakimu 
Mkazi Mkuu, Ramadhani Rugemarila na 
kusomewa mashtaka na Wakili wa Seri-
kali Mwandamizi, Lucy Uisso.

Mshtakiwa wa pili Ally Kibuga, haku-
fikishwa mahakamani hapo, kwa kile kil-
ichoelezwa kuwa bado yupo mikononi 
mwa polisi.

Wakili Uisso alidai washtakiwa kwa 
pamoja wanakabiliwa na kesi ya jinai 
namba 64/2022 na katika shtaka la 
kwanza, Kwitega anadaiwa kumwekea 
vidonge vya kupumbaza mwanamke.

Inadaiwa tukio hilo alitenda Januari 
24, 2022 eneo la Rumix Hotel iliyopo 
Kinondoni, alimpa vidonge vya kupum-
baza, mwanamke mwenye umri wa 
miaka 30.

Shtaka la pili, siku na eneo hilo, Kwite-
ga alimbaka mwanamke huyo, bila rid-
haa yake.

Shtaka la tatu, Kwitega anadaiwa kui-
ba simu aina ya iPhone yenye thamani 
ya Shilingi milioni tatu pamoja na nguo 
zenye thamani ya Sh. 300,000, vyote vi-
kiwa na thamani ya Sh milioni 3.3.

Shtaka la nne ni kupokea mali ya wizi 
tukio, linalowakabili mshtakiwa Kibuga 
na Mmanyi.

Wakili Uisso, alidai washtakiwa hao 
wanadaiwa katika tarehe tofauti mwaka 
2022, walipokea simu aina ya iPhone 
huku wakijua kuwa mali hiyo ni ya wizi.

Upande wa mashtaka ulidai kuwa 
upelelezi wa shauri hilo umekamilika na 
wanaomba tarehe nyingine.

Hakimu Rugemarila alitaja masharti 
ya dhamana kuwa kila mshtakiwa ana-
takiwa kusaini hati ya dhamana ya 
Shilingi milioni mbili.

Pia, washtakiwa hao wanatakiwa 
kuwa na wadhamini wawili wenye ba-
rua za utambulisho kutoka Serikali ya 
Mitaa.

Hata hivyo, washtakiwa hao 
wameshindwa kutimiza masharti ya 
dhamana na kurudishwa rumande.

Na Augusta Njonji, DODOMA

MJADALA umeibuka bungeni 
na mitandao ya kijamii baada ya 
jiwe lenye madini aina ya rubi le-
nye uzito wa kilo 2.8 kuonekana 
katika maonyesho jijini Dubai, 
huku likidaiwa limetoka Tanza-
nia.

Jiwe hilo lenye thamani ya 
Dola za Marekani milioni 120 
(Sh. bilioni 240) limeibua  gumzo 
baada ya kutofahamika lime-
pita njia gani hadui kufika Dubai, 
huku serikali ikikiri kupata taari-
fa za uwapo wa jiwe hilo, kuanza 
kukusanya taarifa za kiuchungu-
zi na kuahidi kuzitolea ufafanuzi 
bungeni.

Akitoa ufafanuzi bungeni jana, 
Naibu Waziri wa Madini, Dk. 
Stephen Kiruswa, wakati akijibu 
swali la nyongeza la Mbunge wa 
Mkinga (CCM), Dunstan Kitandu-
la, alisema taarifa za awali zi-
naonesha kuwa mmiliki wa sasa 
wa jiwe hilo anaishi Marekani ka-
tika Jimbo la California na tayari 
serikali imeanza kuwasiliana 

naye tangu juzi.
Katika swali lake, Kitandula 

aliuliza: “Jiwe la rubi lenye uzito 
wa kilo 2.8 lipo kwenye maonye-
sho kwa sasa jijini Dubai na lina-
sadikika kutoka Tanzania na siku 
chache zijazo kutakuwa na mna-
da wa kuuza jiwe hilo. Je, nchi 
itanufaika vipi na mnada huo?”

Akijibu swali hilo, Dk. Ki-
ruswa alisema Aprili 13, mwaka 
huu, Wizara ya Madini ilipata 
taarifa kupitia mitandao ya ki-
jamii kwamba kuna jiwe ambalo 
limepewa jina Akbar Alhamal 
ambalo linakwenda kuwekwa 
mnadani ndani ya siku 30 baada 
ya mfungo wa Ramadhan na ku-
daiwa limetoka Tanzania.

“Mheshimiwa Spika, mara 
baada ya kupata habari hizo, 
wizara imechukua hatua za 
haraka kutafuta kama habari 
hizo ni za kweli. Kwa kuwa jiwe 
limeshavuka mipaka ya Tan-
zania, tunaendelea kukusanya 
taarifa ili kuzitoa katika bunge 
lako tukufu, zinahusisha nchi ya 
Dubai na tayari ubalozi wa Tan-

zania na wizara zinawasiliana 
kufuatilia ukweli na uhalisia wa 
bei,”alisema.

Dk. Kiruswa alisema kutokana 
na mmiliki wa sasa wa jiwe hilo 
kuwa yuko Marekani, wigo wa 
kidiplomasia umepanuka kuto-
kana na kuhusisha nchi tatu.

“Nikuhakikishie Mheshimiwa 
Spika kwamba tutakapokuwa 
tumepata nyaraka za usafirishaji 
wa jiwe hili kama kweli limetoka 
Tanzania, tutapata nyaraka za 
thamani na asili ya hili jiwe lime-
toka wapi, tukipata na nyaraka 
za mauziano za mmiliki wa sasa 
na wa awali, tutatoa taarifa kati-
ka bunge lako kama lipo na kama 
ni la kwetu, tuwahakikishie Wa-
tanzania haki yao haitapotea 
na sheria, kanuni na taratibu 
zitahakikisha rasilimali hii inatu-
mika kwa manufaa ya nchi yetu,” 
alisema.

Katika swali la msingi, Mbunge 
wa Rorya (CCM), Jafari Chege, ali-
hoji ni lini uchimbaji wa madini 
ya dhahabu utaanza katika eneo 
la Utegi katika Tarafa ya Girango.

Akijibu swali hilo, Naibu Wa-
ziri huyo alisema Wizara ya Ma-
dini imeendelea kutoa leseni za 
utafutaji wa Madini nchini.

“Katika eneo la Utegi kuna 
leseni za utafutaji wa madini za 
Kampuni ya North Mara Gold 
Mine Limited na ABG Explora-
tion Limited. Kwa sasa kampuni 
hizi zinaendelea na utafutaji wa 
madini katika eneo hilo,” alise-
ma. Pia alisema uchimbaji wa 
madini hutegemea kukamilika 
kwa mafanikio kwa  utafutaji wa 
madini ambao huhusisha shu-
ghuli za kijiolojia.

“Aidha, shughuli hizi huchukua 
gharama kubwa na muda mrefu. 
Kwa msingi huo, eneo la Utegi 
linatarajiwa kuanza uchimbaji 
baada ya utafiti kukamilika na 
kuonekana kwa mashapo yenye 
kutosheleza kuanzisha uchim-
baji kwa faida,”alisema.

Pia alisema serikali kupitia 
Tume ya Madini inafuatilia kwa 
karibu shughuli za utafutaji wa 
madini zinazofanyika nchi nzi-
ma.

Spika wa Bunge, Dk. Tulia Ackson (kushoto), akiwa katika mazungumzo na Mkurugenzi Mtendaji Mkuu wa Hospitali ya CCBRT, Brenda 
Msangi, Ofisini kwake Bungeni jijini Dodoma jana. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Utata waibuka madai ya kukamatwa wakili maarufu
Na Mwandishi Wetu

BAADA ya taarifa kuhusu 
kutoweka kwa wakili na mwa-
naharakati Peter Madeleka, utata 
ulitanda kwenye mitandao ya 
kijamii huku chama cha ACT-
Wazalendo kikieneza ujumbe wa 
hashtag#FreeMadeleka.

Katika ukurasa wa mtu anayet-
ambulika kwenye mtandao wa ki-
jamii tweeter, Hilda Newton, iliele-
zwa kuwa: ”Familia ya Madeleka 
wamefika Central Police (Kituo Ki-

kuu cha Polisi) Dar muda huu kwa 
ajili ya kujua Madeleka kakamatwa 
kwa kosa gani lakini wameam-
biwa kwamba jeshi la polisi ha-
wajamkamata wala hawamshikilii 
Madeleka.”

Msemaji wa ACT Wazalendo, 
Wizara ya Mambo ya Ndani ya 
Nchi, Mbarala Maharagande, kwe-
nye ukurasa wake wa tweeter jana 
aliandika: “Jeshi la Polisi limtendee 
haki kwa mujibu wa Sheria Wakili 
Peter Madeleka kutokana na kum-
kamata kinyume cha taratibu na 
kutoruhusu ndugu wala wanashe-

ria wake kuonana naye.”
Aidha Nipashe ilipomtafuta Ka-

manda wa Polisi Kanda Maalum 
Dar es Salaam, Jumanne Muliro, 
iwapo wanamshiilia wakili huyo, 
alisema: “Hapana, hatumshikilii. 
Kwa taarifa zaidi atafutwe kaman-
da wa mkoa wa Arusha”.

Kwenye ukurasa wa tweeter wa 
chama hicho ilielezwa zaidi kuwa 
tukio hilo lilitokea juzi katika Hoteli 
ya Serena kwa watu wanaosadiki-
wa ni maofisa wa polisi wasio na 
utambulisho wowote na gari lisilo 
na namba za usajili wa polisi, wali-

fika hotelini hapo na kumchukua 
wakili huyo bila kufuata taratibu za 
kisheria.

“Baadaye, baada ya ndugu na 
jamaa wa karibu kufuatilia, ndipo 
polisi walikiri kumshikilia. Siku za 
hivi karibuni, Wakili Peter Madele-
ka amekuwa akiishinikiza seri-
kali kuwachukulia hatua maofisa 
wa Idara ya Uhamiaji waliofanya 
ubadhirifu wa utengenezaji wa 
stika feki za VISA kama ambavyo 
Mdhibiti   na Mkaguzi Mkuu wa 
Hesabu za Serikali (CAG), al-
ivyobainisha kwenye taarifa yake 

ya ukaguzi wa 2020/2021,” ilisema 
taarifa hiyo.

“Tunataka Wakili Peter Madele-
ka apelekwe mahakamani ndani ya 
muda mfupi kwa mujibu wa sheria 
na taratibu za nchi ili kuthibitisha 
kama kuna mashitaka dhidi yake,

Madai ya kukamatwa kwa wak-
ili huyo yalizua taharuki baada 
ya kuvuja kwa taarifa za kundi la 
mtandao wa WhatsApp lililodaiwa 
kuwa la maofisa wa Uhamiaji ku-
panga mipango ya kumuua kwa 
kile kilichodaiwa anafichua siri za 
idara hiyo nyeti.  
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Madereva bajaji, bodaboda 
waandamana kupinga zuio

Na Waandishi Wetu

KUNDI la madereva wa bajaji 
na bodaboda mkoani Dar es Sa-
laam, jana waliandamana hadi 
ofisi ya Mkuu wa Mkoa wakip-
inga zuio lililowekwa la kufanya 
shughuli za usafiri katikati ya jiji.

Juzi, Halmashauri ya Jiji la Dar 
es Salaam ilitoa tangazo la zuio 
la madereva bodaboda na bajaji 
kuingia katikati ya jiji wakiwa na 
abiria.

Hatua hiyo ilisababisha wao 
kuandamana hadi ofisi ya Mkuu 
wa Mkoa wa Dar es Saalm, hivyo 
kusababisha kufungwa kwa Bara-
bara za Kawawa na Uhuru, wak-
ipinga katazo hilo.

Hali hiyo ilimlazimu Mkuu wa 
Wilaya ya Ilala, Ngw’ilabuzu Lu-
digija, kuwatuliza kwa kuwaeleza 
kwamba Mkuu wa Mkoa, Amos 
Makala, angefika kuwasikiliza 
tatizo lao na hatimaye kukubali 
kuacha mgomo na kufunguliwa 
kwa barabara hiyo.

“Nikushukuru Mkuu wa Mkoa 
baada ya kukupigia na kuku-
eleza hali ya hapa imekuwa 
mbaya, barabara yote ilifungwa 
hakukuwa na shughuli zozote 
zinazofanyika hasa ukizingatia 
Barabara ya Kawawa na Uhuru ni 
muhimu zinazotumiwa kwenda 
kwenye maeneo muhimu ya 
uzalishaji ikiwamo Kariakoo, ul-
isema unakuja,” alisema Ludigija.

Akizungumza kwa niaba ya 
wenzake, Mwenyekiti wa Umoja 
wa Wafanyabiashara wenye Ul-
emavu  Mkoa wa Dar es Salaam, 
Juma Malecha, alisema kuna baa-
dhi ya viongozi  hawajui shida 
zao kama ni wenye ulemavu.

Malecha alisema makubaliano 
ya awali hayakuhusisha wa-
ziri wala mbunge bali yalikuwa 
miongoni mwao.

“Kiukweli tumeshtushwa na 
tumefadhaika sana eti yale tu-
liyokaa tukakubaliana kwamba 
sisi ambao ni wasakatonge kati-
kati ya jiji, mtu ambaye si msaka 
tonge alione ni kero kwake. Tuli-
chokitarajia waziri angemshauri 
mbunge alifanyie kazi apate 
majibu ya kumjibu,” alisema.

AGIZO LA WAZIRI
Kabla ya barabara hizo kufung-

wa, Waziri wa Nchi, Tawala za 
Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMI-
SEMI), Innocent  Bashungwa, al-
itoa maelekezo kwa Makalla kusi-
mamia suala hilo la usitishwaji 
wa zuio hilo, ili kutoa nafasi ya 
kufanya tafakuri zaidi.

Bashungwa alimwelekeza 
Makalla kusimamia usitishwaji 
wa zuio hilo ili kutoa nafasi ya ku-
fanya tafakuri zaidi.

Machi 31, mwaka huu, Nipashe 
ilifanya mahojiano na Mkuru-
genzi wa Jiji la Dar es Salaam, 
Jumanne Shauri, ambaye alise-
ma mpango wao ni kuwatengea 
waendesha bajaji na bodaboda 
vituo maalum 15 ili kuwahu-
dumia wateja wanaotoka katikati 
ya jiji kwenda nje.

Alisema vituo hivyo vitateng-
wa kwenye barabara zinazoingia 
katikati ya Jiji.

BUNGE LAINGILIA
Kutokana na sakata hilo, jana 

Mbunge wa Ukonga, Jerry Silaa 
(CCM) alilitaka Bunge kusimami-
sha shughuli zake na kujadili 
sakata hilo kama hoja ya dharura.

Baada ya kumalizika kwa 
kipindi cha ‘maswali’ bungeni, 
mbunge huyo aliomba kutoa 
hoja ya kuahirisha shughuli za 
Bunge ili kujadili jambo hilo la 
dharura.

“Ni muhimu sana kwa sababu 
bodaboda wanabeba kundi 
kubwa la nguvu kazi ya vijana. 
Tumeona kwenye mitandao ya 
kijamii na wengine tumepigiwa 
simu kwamba kuna zuio boda-
boda na bajaji kuingia katikati ya 
Jiji la Dar es Salaam.

“Mheshimiwa Spika, hata 
wewe juzi ulipokwenda Mbeya 
ulipokewa na kundi kubwa la 
vijana wa bodaboda na maeneo 
mengine tunawategemea. Ji-
jini Dar es Salaam kumekuwa na 
sintofahamu kuhusu kundi hili, 
ninaomba wenzangu waniunge 
mkono tulijadili.

“Vijana hawa wamejiajiri na 
kusaidia familia zao kupitia bi-
ashara hii, hata sisi wabunge 
humu ndani tunawatumia, hili 
limetokea Dar es Salaam, siku zi-
jazo litatokea Mbeya, Arusha, Do-
doma na kwingine, ikikupendeza 
tulijadili hili suala humu,” alitoa 
hoja Silaa.

Hata hivyo, Spika wa Bunge, 
Dk. Tulia Ackson, akijibu hoja 
hiyo, alizuia kujadiliwa bungeni 
na badala yake akamtaka Waziri 
Mkuu, Kassim Majaliwa, kushu-
ghulikia jambo hilo.

Spika Tulia alisema ili hoja 
ijadiliwe kwa dharura, ni lazima 
kiti chake kijiridhishe kuwa ina-
faa kuingia kwenye mjadala laki-
ni kwa jambo hilo serikali ibebe 
dhamana ya kulishughulikia.

MAKUBALIANO YAFIKIWA 
Katika jitihada za kutuliza 

maandamano hayo Mkuu wa 
Mkoa wa Dar es Salaam, Amos 
Makalla amelazimika kufanya 
mawasiliano ya simu na Waziri 
Bashungwa na kumwelezea hali 
halisi ya maandamano hayo.

Baada ya mawasiliano hayo, 
Waziri Bashungwa ameridhia 
kuendelea kwa utaratibu ulioku-
wa ukitumika awali  wa pikipiki 
na bajaji kuingia katikati ya mji 
kwa mujibu wa makubaliano 
na maridhiano ya pamoja yali-
yokuwa yamewekwa baina ya 
waendesha bajaji wenye ulema-
vu na waendesha bodaboda.

Uamuzi huo ulipokewa kwa 
mikono miwili na waandamanaji 
hao ambao waliahidi kuendesha 
shughuli zao pasipo kuvunja 
makubaliano na utaratibu wal-
iokuwa wamejiwekea awali kwa 
kuwa umehusisha na kukidhi 
matakwa ya pande zote.

Ruwaichi, familia watoa neno
maziko ya padri aliyefariki
Na Jenifer Gilla

ASKOFU Mkuu wa Kani-
sa Katoliki Jimbo Kuu la 
Dar es Salaam,  Jude Tha-
daeus  Ruwa’ichi, amesema 
uchunguzi juu ya chanzo cha 
kifo cha aliyekuwa Paroko wa 
Parokia ya Mbezi Mshikamano, 
Padri Francis Kangwa,  unaen-
delea na atatoa taarifa utaka-
pokamilika.

Wakati Askofu Mkuu akise-
ma hayo, familia ya marehemu 
imesema haina dukuduku 
juu ya kifo cha ndugu yao na 
kwamba wanaamini ni mapen-
zi ya Mungu hivyo hawapendi 
kusikia tena habari     hizo zik-
iendelea kuzungumzwa.

Ruwa’ichi aliyasema 
hayo   jana katika Kituo cha 
Hija cha Pugu,  wakati akiende-
sha misa ya mazishi ya padri 
huyo. Padri Francis alibainika 
amefariki dunia baada ya mwili 
wake kukutwa kwenye tangi la 
maji la katika nyumba ya ma-
padri iliyoko jengo la Ottoman, 
Dar es Salaam, Aprili 15, mwaka 
huu.

Askofu Mkuu Ruwa’ichi alise-
ma hawajapata taarifa kuhusu 
mazingira ya kifo chake, hivyo 
wanasubiri uchunguzi wa poli-
si ukamilike.

“Na wale mnaododosa kwe-
nye mtandao wa jamii mta-
kumbuka kwamba mwakilishi 
wa Jeshi la Polisi Dar es Salaam,  
alitoa taarifa ambayo ni tamko. 
Alitwambia kwamba uchun-
guzi bado unaendelea. Nami 
naomba niwaambie   hata leo 
( jana) tunapokwenda kumzika 
Padri Francis hatujapata kauli 
ya mwisho kuhusu mazin-
gira yote yaliyohusiana na kifo 
chake,” alisema.

Kiongozi huyo alisema 
kumekuwa na  maswali mengi 
juu ya chanzo cha kifo cha  pa-
dri huyo  na kukiri kuwa  kwa 
sasa hana maelezo ya kutoa 
kuhusu suala hilo.

Alisema wamepata msiba 
mzito na wenye changamoto 
lakini hawana budi kuukubali 
kama wakristo na kuwaomba 

Waziri wa Fedha na Mipango, Dk. Mwigulu Nchemba (katikati), akisikiliza taarifa ya utekelezaji wa shu-
ghuli za Benki ya Dunia, iliyowasilishwa na Mkurugenzi Mtendaji wa Benki ya Dunia anayesimamia Kundi 
la Kwanza la Nchi za Afrika, Dk. Taufila Nyamadzabo (hayupo pichani), kwenye Mkutano wa Magavana 
wa Benki hiyo,  wakati wa Mikutano ya Kipupwe, jijini Washington DC, Marekani juzi. PICHA: WFM

waumini kumwombea Padri Fran-
cis kwa Mungu ili apumzike kwa 
amani.

 “Ndugu zangu nawaomba tuku-
bali kwamba tunao msiba wenye 
changamoto, lakini pia tunao msi-
ba ambao lazima tuukubali kama 
wakristo. Tuukabili kama wana wa 
Pasaka na kwa msingi huo nashuk-
uru mliojitokeza kwa adhimisho 
hili la kumwombea na kumzika Pa-
dri Francis,” alisema.

  Ibada hiyo ya mazishi iliyota-
waliwa na huzuni na vilio, ilihud-
huriwa na mamia ya watu kutoka 
maeneo mbalimbali wakiwamo 
Askofu Mkuu Mstaafu wa Jimbo 
Kuu la Dar es Salaam, Polycarp 
Kardinari Pengo,  zaidi ya mapadri 
50 na waumini wa Kanisa Katoliki 
kutoka Parokia ya Mshikamano 
ambako Padri Francis alikuwa 
akihudumia.  Akitoa neno la shuk-
rani kwa niaba ya familia, kaka wa 
marehemu, William Pangwa, alise-
ma wanamshukuru Mungu kwa 
uhai wa Padri Francis na kuwa kifo 
ni mipango ya Mungu.

Alisema kaka yao aliyezaliwa 

mwaka 1971, alifanya kazi ya uin-
jilisti kwa miaka 20 mpaka umauti 
ulipomkuta na kwa miaka yote 
hiyo alikuwa mtu mwenye upendo 
kwa vijana na kila mara alitaka ku-
wasaidia.

“Alipenda kujitoa kwa watu na 
mara nyingi aliwatembelea wale 
wanaohitaji kuzungumza naye, 
mara ya mwisho kutembelea ny-
umbani tuliona baraka kubwa 
kupitia maisha  yake na  alihubiri 
kuhusu upendo wa Mungu na msa-
maha,” alisema. 

Naye Padri  Richard Kagwa, ku-
toka Jimbo la Mpika Zambia am-
baye pia ni kaka wa marehemu, 
alisema hawana malalamiko yoy-
ote kuhusu kifo cha ndugu yao, 
hivyo wasingependa kusikia habari 
za kifo chake zikiendelea.

“Ujumbe kutoka katika familia 
yetu kama kaka yetu alivyosema, 
upo wazi kabisa kuwa tumekikuba-
li kifo cha Padri Francis. Hatujali 
alikufa kwa njia gani, kwa nini ali-
fariki (dunia), wapi na nani, hapa-
na. Hatutaki  kushindana na sauti 
ya Mungu,” alisema.
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Wabunge waibana 
serikali kutoa ajira

Na Sanula Athanas, DODOMA

SERIKALI imesema katika mwaka wa fedha 
2022/23 itaajiri watumishi wapya 30,000 kati-
ka kada mbalimbali zikiwamo za afya na elimu 
watakaoigharimu zaidi ya Sh. bilioni 120.

Vilevile, serikali inatarajia kuwapandisha 
vyeo watumishi 120,210 wataolipwa Sh. bilioni 
42 na watumishi 8,080 waliotengewa nafasi za 
kubadilishwa vyeo na kuigharimu serikali Sh. 
bilioni 2.21 kulingana na maelekezo yatakayo-
tolewa.

Hata hivyo, baadhi ya wabunge wameitaka 
serikali kuja na mkakati wa kutatua tatizo la 
uhaba wa watumishi kwenye sekta mbalimba-
li nchini ili kutoa huduma bora kwa wananchi, 
wakifafanua kuwa ajira mpya 30,000 zina-
zotarajiwa kutolewa mwakani, zinakwenda 
kupunguza tatizo kwa kiwango kidogo.

Mpango wa kutoa ajira hizo ulibainishwa 
jana bungeni jijini hapa na Waziri wa Nchi Ofisi 
ya Rais - Menejimenti ya Utumishi wa Umma 
na Utawala Bora, Jenista Mhagama, alipowasil-
isha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi 
hiyo kwa mwaka wa fedha 2022/23.

Aliliomba Bunge kuidhinishiwa zaidi ya Sh. 
bilioni 850 kwa ajili ya mapato na matumizi 
ya ofisi hiyo kwa mwaka ujao wa fedha. Kati 
yake, Sh. bilioni 670 ni kwa ajili ya matumizi 
ya kawaida na Sh. bilioni 181 ni za matumizi ya 
miradi ya maendeleo.

Jenista alisema, pia watachambua na ku-
hakiki madai ya malimbikizo ya mishahara ya 
watumishi wa umma kwa kadiri yatakavyo-
wasilishwa, Sh. bilioni 103.9 zimetengwa kwa 
ajili ya malipo ya madai yatakayoidhinishwa.

“Pia, jumla ya miradi 6,900 ya jamii na ya 
kutoa ajira za muda itatekelezwa katika ngazi 
ya vijiji/mitaa/shahia 6,500 na inategemewa 
kutoa ajira za muda kwa walengwa 550,000,” 
alisema.

WABUNGE WALALAMA
Wakichangia hoja hiyo, baadhi ya wabunge 

waliitaka serikali kuwa na mkakati wa kutatua 
kero ya uhaba wa watumishi nchini. Prof. Kitila 
Mkumbo, Mbunge wa Ubungo (CCM), alisema 
watumishi wa umma ni injini ya utekelezaji wa 
sera, sheria na mipango ya serikali, hivyo kuna 
haja kuwa nao wa kutosha.

Alisema kwa sasa kuna tatizo kubwa la 
uhaba wa watumishi kwenye maeneo mbal-
imbali nchini, akifafanua kuwa kwenye shule 
za msingi na sekondari mahitaji ya walimu ni 
433,992, lakini waliopo ni 258,291, hivyo kuwa 
na upungufu wa walimu 175,701 (asilimia 40).

Kwa upande wa Sekta ya Afya, Prof. Mkumbo 
alisema kuna watumishi 98,987 ilhali mahitaji 
ni kuwa nao 208,232, hivyo kuwa na upungufu 
wa watumishi 109,295, sawa na asilimia 52.5.

Alisema kuwa Sekta ya Kilimo ambayo ni 
muhimu katika uzalishaji, inahitaji maofisa 
ugani 20,000, lakini waliopo ni 6,600. Kwa 
ujumla, Prof. Mkumbo alisema upungufu wa 
watumishi kwa sasa nchini ni zaidi ya milioni 
1.2.

Mbunge wa Viti Maalum, Ester Bulaya, pia 
alisema uhaba wa watumishi wa umma nchini 
ni mkubwa, akitolea mfano Bunda yenye 
uhaba wa watumishi zaidi ya 900.

Mbunge wa Viti Maalum, Leah Komanya 
(CCM), aliitaka serikali kuhakikisha nafasi za 
ajira mpya 32,000 zilizotangazwa zinaeleke-
zwa kwenye wilaya zenye uhaba mkubwa, ak-
iitolea mfano Wilaya ya Meatu ambayo ndani 
ya miaka mitano watumishi 232 wamehama 
na wengine 156 wamestaafu.

Mbunge wa Mlalo, Rashid Shangazi (CCM), 
alisema kuna faida kubwa kupandisha wa-
tendaji madaraja kwa mkupuo, wenye sifa wa-
bainishwe na kupewa stahiki zao.

Na Sanula Athanas, DODOMA

MDHIBITI na Mkaguzi Mkuu wa Hesa-
bu za Serikali (CAG) amebaini mabilioni 
ya shilingi yako hatarini kupotea kuto-
kana na kutokuwa na udhibiti mzuri wa 
usimamizi wa mikopo inayotolewa na 
halmashauri kwa makundi maalum.

Katika ripoti yake ya ukaguzi kwa 
mwa 2020/21 iliyowasilishwa bungeni 
wiki iliyopita, CAG Charles Kichere ana-
bainisha kuwa halmashauri 155 hazi-
kukusanya Sh. bilioni 47.01 za marejesho 
ya mikopo iliyotolewa kwa makundi 
hayo.

Kwa mujibu wa CAG, hali iliyobainika 
katika ukaguzi wake wa mwaka 2020/21 
ni mwendelezo wa kile alichokibaini 
katika miaka mitano iliyopita kuhusu 
mikopo hiyo.
Mwaka   Hal.   Kisichorejeshwa    %
2020/21    155    47,006,024,260         70
2019/20    130   27,790,189,049          65
2018/19     111     13,794,359,981           59
2017/18      90    10,044,453,656         59
2016/17      84     5,809,326,477           63

Jedwali la mikopo isiyorejeshwa 
inayotolewa na serikali kwa makundi 
maalum kupitia asilimia 10 ya mapa-
to ya halmashauri nchini. CHANZO: 
RIPOTI YA CAG, 2020/21.

UCHUNGUZI WA CAG
Hata hivyo, CAG anabainisha kuwa ka-

tika kufuatilia uzingatiaji wa matakwa ya 
sheria iliyopo, alibaini kuwa, wanufaika 
wa vikundi katika mamlaka 155 za seri-
kali za mitaa hawakurejesha Sh. bilioni 
47.01 kama marejesho ya mkopo. 

CAG pia anasema alibaini mamlaka 83 
za serikali za mitaa hazikuchangia Sh. 
bilioni 6.68 katika mfuko kama inavyo-
takiwa kisheria, jambo ambalo linazuia 
azma ya serikali ya kuwawezesha kiu-
chumi wanawake, vijana na watu wenye 
ulemavu kwa lengo la kupunguza umas-
kini.

“Pia nilibaini mikopo yenye thamani 
ya Sh. milioni 178.61 ilitolewa kwa vi-
kundi visivyokuwa na sifa na Sh. bilioni 
1.24 hazikuhamishwa kutoka akaunti za 
amana za mamlaka 11 za serikali za mitaa 
kwenda akaunti maalum ya mfuko, kiny-
ume cha Kanuni ya 22 (1) na (2) ya Mfuko 
wa Wanawake, Vijana na Watu Wenye 
Ulemavu,” anasema.

Anazitaja halmashauri ambazo 
hazikuhamishia Sh. bilioni 1.24 katika 
akaunti maalumu za mikopo ni: Ushetu 
(Sh. 308,528,550); Bahi (Sh. 54,222,488); 
Iringa (Sh. 236,486,588); Busega 
(Sh. 49,090,000); Nanyumbu (Sh. 
179,268,173); Momba (Sh. 41,795,000); 
Kilolo (Sh. 122,596,622); Gairo (Sh. 
38,679,672); Rungwe (Sh. 115,777,111); Il-
eje (Sh. 32,043,700); na Sengerema (Sh. 
59,511,900).

SHIDA ILIKOJIFICHA
CAG anabainisha kuwa kutorejeshwa 

kwa mikopo hiyo kunatokana na ku-
tokuwa na udhibiti mzuri wa usimamizi 
wa mikopo, akifafanua kuwa mamlaka 
za serikali za mitaa husika zilitoa mikopo 
kabla ya kufanya uchambuzi wa kina wa 
historia ya ulipaji wa kikundi na kupitia 
mapendekezo ya mradi husika ili ku-
hakikisha kuwa kikundi kina uwezo wa 

kurejesha mkopo kwa wakati.
Vilevile, CAG anasema amebaini 

hakuna ufuatiliaji wa karibu wa kuku-
sanya marejesho ya mikopo ambayo 
bado haijalipwa kutoka kwenye vikundi. 
Anasema ni dhahiri kuwa kutorejeshwa 
mikopo kunaweza kuathiri mfuko, hivyo 
kuufanya usiwe endelevu. 

Ili kufikia lengo na uendelevu wa 
mfuko, CAG anasisitiza mamlaka za seri-
kali za mitaa kufanya tathmini kabla ya 
kutoa mikopo na kuweka juhudi zaidi 
katika kukusanya madeni ambayo bado 
hayajalipwa. 

Anaishauri Ofisi ya Rais - TAMISEMI 
ianzishe hatua madhubuti za kurejesha 
mikopo kwa kuhusisha wataalamu wa 
usimamizi wa mikopo ambao watahim-
iza uzingatiaji wa urejeshaji wa mikopo 
kwa hiari ili kufikia ukuaji endelevu wa 
mfuko.

CAG pia anabainisha kuwa tathmini 
aliyoifanya katika akaunti za benki za 
biashara ambako mamlaka za serikali 
za mitaa hutunza fedha za mfuko, ili-
bainisha Sh. milioni 156.23 za mfuko zil-
ilimbikizwa katika akaunti kwa zaidi ya 
mwaka mmoja bila kukopeshwa kwa 
wanufaika pasipokuwa na sababu za 
msingi.

Halmashauri zilizokuwa na bakaa ya 
muda mrefu katika benki za biashara ni 
za wilaya za Mpwapwa (Sh. 108,703,450) 
na Nyasa (Sh. 47,530,700).

CAG anataja dosari nyingine katika 
mikopo hiyo ni kutoshirikishwa kwa 
wataalamu wa usimamizi wa mikopo ka-
tika mchakato wa utoaji na urejeshwaji 
wa mikopo.

CAG abaini mabilioni 
yako hatarini kupotea

Meneja Mkuu wa Mgodi wa North Mara, Apolinary Lyambiko (kushoto), akizungumza katika hafla ya kukabidhi msaada wa vi-
pimo vya kisasa vya utambuzi wa magonjwa vilivyotolewa na kampuni ya Barrick kwa hospitali ya mkoa wa Mara, jana. Kulia 
ni Mkuu wa Mkoa wa Mara, Ally Happi. PICHA: MPIGAPICHA WETU



5

TANGAZO

Ijumaa Aprili 22, 2022



Ijumaa Aprili 22, 20226

MAONI & UCHAMBUZI

BARABARA ni miundombinu muhimu sana katika uchumi na maendeleo 
ya jamii, hivyo kila wakati kuwa kipaumbele kikubwa kwa wananchi.

Umuhimu wa barabara unadhihirishwa na malalamiko yanayotolewa 
na wananchi katika maeneo takribani yote nchini kwenye mikutano ya 
hadhara wanapokuwa wakizungumza na viongozi mbalimbali wakiwamo 
mawaziri na wawakilishi wao (madiwani, wabunge na wawakilishi).

Wamekuwa wakilalamikia kukosa au kupata huduma hizo zikiwamo za 
elimu na afya kwa taabu kutokana na ubovu wa barabara, hivyo kuiomba 
serikali kuhakikisha inazijenga au kuzikarabati mara kwa mara. Hakika 
barabara ni kikwazo kwa wengi, licha ya jitihada za serikali katika kuka-
biliana nalo.

Kadhalika, kwenye mikutano ya mabaraza ya madiwani, wabunge na 
baraza la wawakilishi moja ya huduma ambazo zimekuwa zikiibua mi-
jadala mingi ni barabara, huku madiwani, wabunge na wawakilishi wakip-
aza sauti kuihoji serikali ni kwa nini haijengi barabara katika maeneo yao 
na ni lini itafanya hivyo?

Ni maswali ambayo yamekuwa yakiwafanya wahusika kama wakuru-
genzi na mawaziri kutoa majibu ambayo mara nyingi ni ahadi za kutege-
mea uwezo wa serikali kifedha pamoja na mipango ya muda mrefu.

Kutokana na kujirudiarudia kwa suala la barabara katika Mkutano 
wa Bunge unaoendelea, Spika Dk. Tulia Ackson mapema wiki hii alitoa 
ushauri kwa serikali, pengine baada ya kuona ukubwa wa tatizo hilo.

Jumanne, Dk. Tulia aliishauri serikali kuweka utaratibu wa kutenga 
fedha kwa ajili ya matengenezo madogo ya barabara  kuepuka gharama 
kubwa za kuzitengeneza upya.

Ushauri wake ulitokana na swali la nyongeza  alilouliza mbunge mmoja 
wa viti maalum, ambaye alisema serikali imekuwa ikitumia fedha nyingi 
katika kujenga barabara, lakini baada ya muda mfupi zinaharibika au 
kuota nyasi.

Mbunge huyo alihoji kwamba serikali ina mpango gani wa kutenga 
fedha za matengenezo ya barabara hizo ili kuzinusuru.

Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, Godfrey Kasekenya, alisema 
barabara nyingi za changarawe na vumbi hazidumu kwa muda mrefu na 
hutengewa fedha kwa ajili ya matengenezo kila mwaka, na kwamba azma 
ya serikali ni kujenga barabara zote kwa kiwango cha lami. Kasekenya pia 
alisema ujenzi wa barabara hizo ni gharama na zinategemea upatikanaji 
wa fedha.

Kutokana na majibu hayo, Spika Tulia aliingilia kati na kusema fedha 
nyingi zimekuwa zikitumika kujenga barabara hizo, lakini matengen-
ezo huwa hayafanyiki, na kusababisha kuharibika kwa kiwango kikubwa, 
hivyo kulazimisha kuondoa lami na kujengwa upya.

Tunakubaliana na ushauri wa Spika Tulia kwa serikali kuhusu utara-
tibu wa kutenga fedha za matengenezo madogo ya barabara kuepukana 
na baadae kutumika fedha nyingi kwa ajili ya matengenezo, na wakati 
mwingine kuchelewa kupata fedha hizo kuwa shida.

Tunaishauri serikali kuanzisha utaratibu huo kwa kuhakikisha Wakala 
wa Barabara Tanzania (TANROADS) na Wakala wa Barabara za Mijini na 
Vijijini (TARURA) zinapatiwa fedha kwa wakati kwa ajili ya kutekeleza ma-
jukumu yao.

Suala lingine linalopaswa kupewa kipaumbele ni kuhakikisha kwamba 
barabara nyingi zilizoko chini ya TARURA zinafanyiwa ukarabati kwa 
wakati mwafaka hususan baada ya kipindi cha mvua zinapokuwa zime-
haribika. 

Tunasema hivyo kutokana na utaratibu mbovu wa barabara hizo ku-
fanyiwa ukarabati wakati wa mvua za masika au vuli, hivyo kupoteza 
maana halisi ya ukarabati. 

Kufanya ukarabati kabla kidogo au wakati wa mvua kunatoa tafsiri 
kuwa wahusika wana maslahi binafsi badala ya maslahi ya wananchi am-
bao wanahitaji barabara hizo zipitike kwa kipindi kirefu bila shida.

SERIKALI na wamachinga 
wamekutana katika kikao cha 
pamoja kwa lengo la kuweka mi-
kakati mbalimbali ya kuboresha 

shughuli zao, ili hatimaye watoke 
kwenye umachinga wawe na bi-
ashara kubwa.

Kikao hicho kilichofanyika hivi 
karibuni jijini Dodoma, kinaweza 
kuwa msingi wa kuimarisha bi-
ashara yao iwapo wafanyabiasha-
ra hao watazingatia na kutekeleza 
kwa vitendo maazimio wali-
yofikia.

Baadhi ya maazimio hayo ni 
Wizara hiyo na SHIUMA kushiriki-
ana na Ofisi ya Rais TAMISEMI ku-
hakikisha mamlaka za serikali za 
mitaa kupanga na kuweka miun-
dombinu wezeshi katika maeneo 
ya shughuli za wamachinga.

Hatua hiyo inapaswa kufanyika 
kwa kushirikisha viongozi wa wa-
machinga wa eneo husika, kuan-
daa kanzidata ya wamachinga na 
wizara kutembelea maeneo ya 
masoko ya wafanyabiashara hao 
ili kutatua changamoto zilizopo.

Mbali na hilo, wizara pia ina-
takiwa kuboresha madawati ya 
kushughulikia masuala ya wa-
machinga kwa kushirikiana na 
TAMISEMI hadi halmashauri, ili 
kutatua changamoto katika mae-
neo yao.

Aidha, azimio lingine ni sheria 
ndogo zinazowahusu wamach-
inga zinatakiwa kutafsiriwa kwa 
lugha ya Kiswahili ili wazielewe 
kirahisi na watimize wajibu wao 
bila msuguano na serikali.

Kutokana na maazimio hayo, 
ninaamini kwamba, yatasaidia 
kupunguza kero ambazo zimeku-
wa zikisababishwa na wamach-
inga mitaani, na hivyo kufanya 
shughuli kwa kuzingatia sheria, 
kanuni na taratibu.

Katibu Mkuu wa Wizara hiyo, 
Dk. Zainab Chaula aliyeongoza 
kikao hicho, anawataka wam-
achinga kushirikiana na serikali 

Wamachinga wasipoteze fursa
hii waliyopewa na serikali yetu 

 Muungwana Lazima Nilonge

Ujenzi, ukarabati wa
barabara sasa upewe
kipaumbele endelevu
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Hatua hiyo 
inapaswa 
kufanyika 
kwa kush-
irikisha 
viongozi 
wa wam-
achinga 
wa eneo 
husika, 
kuandaa 
kanzidata 
ya wam-
achinga 
na wizara 
kutem-
belea 
maeneo ya 
masoko ya 
wafanyabi-
ashara hao 
ili kutatua 
changamo-
to zilizopo.

Na Sabato 
Kasika

kutekeleza maazimio hayo, kwa 
maslahi yao na taifa kwa ujumla.

Ninaamini kwamba kuy-
atekeleza, kutaondoa sintofaha-
mu kwenye suala la uhamishaji 
wa wamachinga kutoka mae-
neo yasiyo rasmi kwenda katika 
masoko waliyotengewa na seri-
kali, ambao baadhi yao hawaja-
hama.

Miongoni mwa maeneo hayo 
ni Mbezi Luis Dar es Salaam, am-
bako wamachinga wanaendelea 
na biashara kando ya barabara, 
juu ya mitaro ya maji ya mvua 
hali ambayo ni hatari kwa usala-
ma wao.

Sababu kubwa ya kuendelea 
na biashara katika maeneo wali-
yoondolewa, wanadai ni ukosefu 
wa maeneo katika masoko, hali 
inayowalazimu kuuza bidhaa zao 
hata katika mazingira hatarishi.

Wakati wakisema hayo, wen-
gine hudai kuwa katika masoko 
mapya hakuna wateja, hivyo wa-
naona ni bora waendelee kufan-
ya biashara kule walikoondolewa 
kwa madai kwamba kuna wateja 
wengi.

Maelezo hayo yanaweza ku-
tumiwa na mamlaka husika kupa-
ta ukweli na kuweka mikakati ya 
kuhakikisha wamachinga wana-
fanya biashara zao katika maeneo 
rasmi waliyotengewa na kuepuka 
mtindo wa kwenda huku na kule.

Nionavyo, serikali ina nia ya 
kuhakikisha kundi hilo linapata 
maendeleo kupitia shughuli zake, 
hivyo kikao cha Dodoma cha 
kuwajengea uelewa wa mambo 
muhimu ikiwamo sheria, kanuni 
na taratibu za serikali ni cha 
muhimu.

Cha msingi ni kuboresha mi-
undombinu katika masoko yao 
ili waweze kufanya kazi vizuri 
zaidi, kwani wana mchango kwe-
nye ajira na inawezekana ndiyo 
maana Rais Samia Suluhu Hassan 
akawaweka katika kundi maalum.
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Ridhiwani akemea 
watumishi wala rushwa
Na Paul Mabeja, DODOMA

NAIBU Waziri wa Ardhi, Nyumba na 
Maendeleo ya Makazi,  Ridhiwani Kikwete 
(pichani),amewataka watumishi wa wizara 
hiyo kutekeleza majukumu yao kwa kuz-
ingatia haki na kujiepusha na kuomba na 
kupokea rushwa.

Kikwete alibainisha hayo jana alipokuwa 
akifungua mkutano wa Baraza la Wafan-
yakazi wa Wizara hiyo uliofanyika  kwa 
siku moja jijini Dodoma.

Alisema watumishi wanatakiwa kufanya 
kazi kwa kuzingatia haki wakati wa kuhu-
dumia wananchi na kuacha kujihusisha na 
vitendo vya rushwa ambavyo vimekuwa 
vikichangia kwa kiasi kikubwa malalamiko 
kutoka kwa wananchi.

“Mnapaswa kuhakikisha kuwa katika 
utekelezaji wa majukumu yenu ya kila siku 
mnatenda haki kwa wananchi bila kumwo-
nea mtu na wala msijihusishe na masuala 
ya kuomba na kupokea rushwa ambayo ya-
naitia aibu serikali ya awamu ya sita chini 
ya Rais Samia Suluhu Hassan.

“Nisisitize kuondoa uonevu katika 
utendaji kazi hasa mfumo kandamizi ka-
tika usimamizi wa mipango ya ardhi mfano 
upimaji unapofanyika kwa makubaliano 
ya kuchukua asilimia fulani ya viwanja vya 
wananchi lakini wakati huo huo kuwachaji 
tena wananchi kwa kulipa gharama za upi-
maji,” alisisitiza Kikwete.

Alisema utaratibu huo haukubaliki na 
hautowi taswira nzuri kwa wizara hiyo na 

CCM yajitosa foleni  
barabarani Kigamboni
Na Romana Mallya

CHAMA Cha Mapinduzi (CCM) kimese-
ma kinakwenda kujadiliana na Wakala wa 
Barabara Tanzania (TANROADS) na Wakala 
wa Barabara za Mijini na Vijijini (TARURA) 
ili kutafuta suluhu ya foleni za magari husu-
sani malori wilaya ya Kigamboni inayosaba-
bishwa na miundombinu mibovu.

Hayo yalisemwa jana na Katibu Mkuu 
wa CCM, Daniel Chongolo (pichani) wakati 
akiwa katika ziara yake akifuatilia mchaka-
to wa uchaguzi ngazi ya mashina wilayani 
humo.

“Tunaona kasi ya ukuaji wa wilaya ya 
Kigamboni na magari yamekuwa mengi 
na yanachukua hadi muda wa   masaa 
matatu kufika na kutoka Kurasini, naon-
doka na tatizo hili ninakwenda kuongea 
na TANROADS na TARURA kuona namna 
ya kuboresha barabara hizi kwa sababu 
Kigamboni ni lango la uchumi,” alisema.

Alisema wanakwenda kuweka msukumo 
kuhakikisha miundombinu ya barabara na 
vivuko wilayani humo vinaboreshwa kwa 
sababu asilimia 90 ya bidhaa ya mafuta 
hutoka huko.

Pia alisema bado wanajipanga ili kuja na 
suluhu ya kudumu ya kuboresha vivuko.

Kiongozi huyo ameziagiza mamlaka 
husika kutengeneza vivuko vilivyoharibika 
kwani vivuko hivyo siyo anasa bali ni hu-
duma.

Kadhalika alisema matatizo yaliyopo 

katika daraja la Julius  Nyerere walish-
ayapokea na wanaendelea kuyafanyia kazi.

Chongolo alisema, “Matatizo yote tu-
nayabeba na tunaiangalia Kigamboni kwa 
jicho la tatu, tutajenga barabara kuanzia 
kibada itakatisha Kisarawe II ,Pemba Mnazi 
hadi Mbagala.”

Mwenyekiti wa Chama hicho Mkoa wa 
Dar es Salaam, Kate Kamba alisema, “Tu-
tumie fursa ya uwapo wa maeneo Kigam-
boni kujiwekeza kwa kujenga hoteli kubwa 
kuongeza vitega uchumi  kwa sababu vingi 
tunavyomiliki kwa sasa vilijengwa chini ya 
utawala wa Baba wa Taifa, Mwalimu Julius 
Nyerere.”

kuwakumbusha kuwa tayari Rais ameu-
tangazia umma kuwa Agosti 23, mwaka huu, 
itakuwa siku ya Sensa ya Watu na Makazi.

“Nawaomba kujiandaa kikamilifu na kwa 
kuzingatia wizara yetu ni mdau wa suala 
hilo,  tujipange kikalimifu ili kutimiza lengo 
lililokusudiwa sisi viongozi wenu wakuu wa 
wizara tuko tayari na hatutamfumbia ma-
cho yeyote atakayekwamisha ushiriki wa 
wizara kwenye sensa,” alisema

Katibu Mkuu wa Wizara hiyo, Dk. Allan 
Kijazi, alisema pamoja na mambo men-
gine, baraza hilo ni mahususi kwa ajili ya 
kujadili makisio ya mapato na matumizi ya 
wizara kwa mwaka 2022/23 ikiwa ni hatua 
muhimu kuelekea kuwasilishwa bungeni 
hivi karibuni.
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Watakiwa kukataa kunyanyaswa kijinsia
Na Julieth Mkireri,  KIBAHA

MKURUGENZI Mtendaji wa 
Kituo cha Msaada wa Kisheria 
(KPC), Catherine Mlenga, amese-
ma   ili wanawake wafanye shu-
ghuli zao kwa ufanisi,  wanatak-
iwa kutokukubali kunyanyasika 
kwenye familia.

Badala yake amewataka wa-
jenge ujasiri wakutoa taarifa 
pindi wanapofanyiwa vitendo 
vya ukatili.

Amesema baadhi ya wa-

nawake wanafanya biashara 
wakiwa na msongo wa mawazo 
hali inayosababisha  biashara 
kukwama na kwamba endapo 
wataendelea kuwa kimya, 
watazidi kudidimia kiuchumi na 
kukosa maendeleo.

Mkurugenzi huyo alibainisha 
hayo jana mjini Kibaha wakati 
wa uzinduzi wa mfuko wa uwez-
eshaji wa kukopeshana kwa riba 
nafuu katika kata ya Picha ya 
Ndege.

Mwenyekiti wa Jukwaa la 

Uwezeshaji Picha ya Ndege, 
Zawadi Salim, alisema kikwazo 
wanachokabiliana nacho wa-
nawake ni baadhi yao kutoona 
umuhimu wa kujiunga kwenye 
majukwaa  hayo.

Salim alisema moja ya malen-
go yao ni kuwa na biashara za 
pamoja ambazo zitatengenezwa 
kwa kuzingatia ubora na kuz-
ipeleka sokoni ili zishindane na 
nyingine.

Katibu wa Jukwaa hilo, Akoth-
lilian Bake, alisema wamezin-

dua mfuko wa uwezeshaji wa 
kukopeshana kwa riba nafuu 
wenye lengo la kuwainua wa-
nawake kiuchumi. 

 Alisema malengo mengine ni 
kuwaunganisha wanachama na 
taasisi za mikopo na kuwatafutia 
masoko ya biashara zao.

 Diwani wa Viti Maalum Hal-
mashauri ya Mji Kibaha, Shufaa 
Bashari, aliwataka wajasiriamali 
hao kujiamini kuwa wanaweza 
kwa kujiongezea kipato badala 
ya kusubiri kuletewa nyumbani.

RUWASA yajitoa kuokoa wananchi kuliwa na mamba 
Na Julieth Mkireri, KIBAHA 

WAKALA wa Maji na Usafi 
wa Mazingira Vijijini (RUWASA) 
Wilaya ya Kibaha imeeleza mipa-
ngo yake ya kufikisha maji katika 
kitongoji cha Kigogo ili kunusuru 
maisha ya wananchi ambao wako 
hatarini kuliwa na mamba kuto-
kana na kutumia maji kutoka Mto 
Ruvu.

Meneja wa RUWASA Wilaya ya 

Kibaha, Mhandisi Debora Kanyi-
ka, alisema jana kuwa kwa sasa 
kuna mradi mkubwa unaotekele-
zwa   katika kijiji cha Kimara Mi-
sale chenye vitongoji viwili, kiki-
wamo cha Kigogo.

Kanyika alisema mradi wa 
maji katika kijiji hicho, ulianza 
kutekelezwa Januari, mwaka huu, 
na unatarajiwa kukamilika Julai,   
mwaka huu huku akibainisha 
kuwa gharama za mradi huo ni  

Sh. 498,709,539.89 za UVIKO-19. 
“Kupitia mradi wa maji wa ki-

jiji cha Kimara Misale, RUWASA   
itafikisha huduma katika kitongoji 
cha Kigogo, hivyo  kuondoa adha 
iliyopo ya wananchi kukosa maji 
na kulazimika kutumia maji ya 
Mto Ruvu jambo ambalo ni hatari 
kwao kutokana na tishio la mam-
ba,” alisema Kanyika. 

Kwa sasa, alisema ujenzi wa 
mnara wa tangi lenye ujazo wa 

lita 50,000 wenye kimo cha mita 
12 umefikia mita nane na kazi hiyo 
inaendelea.

Kanyika pia alisema vituo 
vinane vya kuchotea maji vime-
jengwa na viko kwenye hatua ya 
umaliziaji , huku ujenzi wa nyum-
ba ya mitambo ukiendelea.

Alisema kwa sasa kikwazo 
wanachokabiliana nacho katika 
utekelezaji wa mradi huo ni mvua 
ambazo zinasababisha wakati 

mwingine wataalamu kukwama 
kufika eneo la ujenzi kutokana na 
hali ya barabara.

Mpango wa mradi wa maji wa 
kufika katika kitongoji cha Kigogo 
utakapomalizika, utaondoa kik-
wazo kilichopo sasa cha wananchi 
kutegemea maji katika Mto Ruvu. 
Hivi  karibuni ilielezwa kuwa watu 
sita wameliwa na mamba kwa 
nyakati tofauti walipokwenda ku-
chota maji katika mto huo.

Na Mwandishi Wetu

SHULE ya Msingi Chikome-
lo iliyopo Wilaya ya Senger-
ema mkoani Mwanza yenye 
wanafunzi 120, imekabidhiwa 
vyoo sita na kampuni ya 
OreCorp Tanzania ikiwa ni 
kuunga mkono juhudi za seri-
kali katika sekta ya elimu.

Akizungumza juzi na 
Nipashe baada ya kukabidhi 
msaada huo, Meneja Mkuu 
wa kampuni hiyo, Damien 
Valente, alisema ujenzi wa 
vyoo hivyo ulianza Machi 17, 
mwaka huu na umemalizika 
Jumamosi iliyopita.

Valente alisema OreCorp 
Tanzania imekuwa ikiiunga 
mkono jamii kwenye suala la 
miundombinu muhimu.

“Tunashukuru mamlaka za 
Wilaya ya Sengerema kwa 
kuendelea kutupa mwongozo 
na ushirikiano wao katika 
miradi yetu ya kuimarisha 
jamii,”alishukuru.

Ofisa Tarafa wa Nyan-
cheche wilayani Sengerema, 
Happiness Juma alisema 
kuwa msaada huo ni sehemu 
ya matunda ya serikali chini 
ya Rais Samia Suluhu Has-
san ambaye amedhihirisha 
kuwatambua wawekezaji wa-
naokuja Tanzania kuwekeza.

Mbali ya kutoa msaada 
wa vyoo shuleni hapo, 
mwezi Julai mwaka jana 
kampuni hiyo ilianza ujenzi 
wa madarasa matatu, vyoo 
na madawati katika Shule 
ya Sekondari ya Ngoma na 
kukabidhi mwezi Februari, 
mwaka huu.

Kampuni hiyo inajishu-
ghulisha na ujenzi wa mradi 
wa dhahabu wa Nyanzaga 
uliopo wilayani humo ambao 
unakadiriwa kuwa na wakia 
milioni tatu za dhahabu na 
utazalisha kiasi cha wakia 
200,000 (tani sita) za dha-
habu kwa mwaka na ujenzi 

Shule 
yapigwa
jeki ujenzi 
wa vyoo 
sita

Ofisa Tarafa ya Nyanchenche, wilayani Sengerema, mkoani Mwanza, Happiness Juma (kulia), akipokea karatasi ya maelezo ya msaada wa 
choo cha matundu sita kutoka kwa Meneja Uhusiano wa kampuni ya uchimbaji madini ya OreCorp, John Bwana, wakati wa hafla ya kukabi-
dhi choo hicho kilichojengwa kwenye Shule ya Msingi Chikomelo katika kijiji cha Nyasibo wilayani humo, juzi. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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NIC yajipanga kutoa gawio la bil.1.5/- 

Na Mwandishi Wetu,  
Musoma

MIGODI ya Barrick ya 
North Mara na Bulyanhulu 
imetoa msaada wa vipimo 
vya kisasa vya utambuzi wa 
magonjwa katika hospitali 
mbili za mikoa.

Msaada huo ni sehemu 
ya mpango wa kusaidia 
nchi katika kupambana na 
kukabiliana na ugonjwa 

wa UVIKO-19 na magonjwa 
mengine ya kuambukiza.

Katika hafla ya kukabidhi 
msaada huo katika Hospi-
tali ya Rufani ya Musoma, 
Meneja Mkuu wa Mgodi wa 
North Mara , 

Apolinary Lyambiko, 
alikabidhi msaada huo kwa 
Mkuu wa Mkoa wa Mara,  
Ally Happi, vifaa vya kisasa 
vya kupima magonjwa ya 
kuambukiza kama virusi 

vya UVIKO-19, kifua kikuu, 
nimonia, mafua makali na 
magonjwa mengineyo.

Daktari mkazi katika 
mgodi wa North Mara, Dk. 
Nicholas Mboya, alibainisha 
kuwa utambuzi unaweza 
kufanywa kupitia aina 
mbalimbali za sampuli, kwa 
kuchukua vipimo kwenye 
pua, koo, mate au makoho-
zi, na kutoa majibu kati ya 
dakika 49 na 80.

Alisema upimaji huu una-
dhihirisha ubora wa vipimo 
hivyo vya kisasa ambavyo 
vinaweza kutambua majibu 
ya sampuli nne kwa wakati 
mmoja.

“Tunajivunia kutoa vifaa 
hivi maalum ili kuimarisha 
miundombinu ya matibabu 
katika jamii zinazozunguka 
migodi ya kampuni,” alise-
ma Lyambiko.

 

Hospitali mbili zaongezewa nguvu
mapambano dhidi ya  UVIKO-19

Na Maulid Mmbaga

S
HIRIKA la Bima la Taifa 
(NIC), limesema linata-
rajia kuanza kutoa gawio 
kwa serikali Sh. bilioni 1.5 

mwezi huu.
Hayo yalielezwa juzi jijini Dar 

es Salaam na Mkurugenzi Mtend-
aji wa NIC, Dk. Elirehema Doriye, 
wakati akizungumza na waandi-
shi wa habari.

Alisema licha ya NIC kuto-
kutoa gawio kwa miaka mingi,  
mara ya mwisho ilitoa gawio la 
Sh. bilioni 1.7 mwaka 2017, mwezi 
huu linatarajia kutoa kwa mara 
ya pili.

Dk.Doriye alisema kutokana 
na faida kubwa ambayo shirika 
hilo limepata, kwa sasa Sh. Bil-
ioni 12.5 zimetengwa kwa ajili ya 
kuongeza mtaji wa kuimarisha 
shirika. Alisema kwa sasa NIC 
limejipanga vizuri kuimarisha 
utendaji na kutoa huduma bora 
kwa wateja.

“Katika kuimarisha shirika 
na kuhakikisha kuwa linaweza 
kufanya biashara kubwa na 
kuliongezea uwezo mkubwa ili 
liwe bora zaidi kimtaji na kiu-
tendaji ndiyo maana kikao cha 
bodi kimeamua Sh.bilioni 12.5 zi-
tumike kama mtaji,” alisema Dk. 
Doriye.

Aliongeza kuwa fedha hizo ni 
sehemu ya faida ya shirika ya Sh. 
bilioni 13.55, huku akieleza kuwa 
NIC litakuwa shirika lenye mtaji 
mkubwa kuliko shirika lolote 
nchini. Aidha, aliwahakikishia 
Watanzania kuwa na uhakika wa 
huduma na ulipaji wa madai kwa 
muda mfupi zaidi.

Alisema kwa sasa wameweka 
jitihada zaidi katika utoaji wa 
huduma kwa kutumia Teknolo-
jia ya Habari na Mawasiliano 
(TEHAMA) ambayo itamuwez-
esha mteja kukata bima sehemu 
yoyote alipo kwa kutumia simu 
ya mkononi.

Pia, alisema wameendelea ku-

fanya mabadiliko ya kiutendaji 
ikiwamo kuwaongezea ujuzi wa-
tendaji na kuboresha mipango 
ya utekelezaji wa kazi.

Alisema matarajio makubwa 
ni kuhakikisha huduma wanay-
oitoa kwa wateja inakuwa bora.

Mwenyekiti wa Bodi ya NIC, 
Laston Msongole, alisema NIC 
lilikuwa na changamoto na lilipi-
tia wakati mgumu kwa kipindi 
kilichopita, lakini wamejaribu 
kufanya kazi na kuhakikisha ku-
napatikana faida.

Alisema licha ya changamoto 
walizopitia lakini kwa sasa NIC 
limekuwa likipata faida inay-
oongezeka kwa miaka kadhaa 

ikiwamo mwaka 2018 lilipata 
faida ya Sh.bilioni 3.62, Sh.bilioni 
7.79 (2019) Sh.bilioni 33.65 (2020) 
na Sh.bilioni 73.10 (2021).

Msajili wa Hazina, Mgonya 
Benedicto, alisema alishiriki kati-
ka mkutano wa mwaka wa NIC ili 
kujua matokeo ya utendaji kazi 
wa shirika, kwamba alikuta ma-
badiliko makubwa ya kiutendaji 
kuliko miaka iliyopita.

Alisema: “Nilichokikuta kina-
tia moyo. Shirika letu limebadi-
lika sana, sasa hivi utendaji wake 
umekuwa ni mzuri, unathibit-
ishwa na ripoti ya Mdhibiti na 
Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za 
Serikali (CAG)”

Ofisa Mkuu Idara ya Fedha ya Benki ya Exim, Shani Kinswaga, akizungumza na wageni waliohudhulia hafla ya futari 
iliyoandaliwa na benki hiyo, kwa ajili ya wateja wake visiwani Zanzibar juzi. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Spika Z’bar aifagilia 
Exim kwa kufuturisha
Na Mwandishi Wetu

SPIKA wa Baraza la Wawakilishi Zanzi-
bar, Zubeir Ali Maulid, ameishukuru Benki 
ya Exim kwa kuandaa futari kwa wateja 
wake visiwani humo.

Futari hiyo iliandaliwa kwa ajili ya kua-
dhimisha Mwezi Mtukufu wa Ramadhan, 
kwa wateja wake visiwani humo.

Hafla ya futari hiyo ilifanyika Hotel 
Verde visiwani Zanzibar  ikihudhuriwa na 
wadau mbalimbali wa benki hiyo waki-
wamo wateja, wafanyakazi wa benki hiyo  
na viongozi mbalimbali wa vyama na 
serikali wakiongozwa na Spika Zubeir.

Spika Zubeir  aliishukuru benki hiyo kwa 
kuwa  karibu zaidi na wateja wake kwa 
kutambua na kuheshimu imani zao, hivyo 
kuamua kuonesha kwa vitendo heshima 
hiyo.

“Hatua hii inaleta faraja kubwa kiimani 
miongoni mwa wateja wenu na  hivyo 
wateja wanajiona kuwa sehemu salama 
za si tu kibiashara bali kiimani kwa hili 
nawapongeza sana Benki ya Exim,’’ alise-
ma.

Akiwaasa waislamu katika kipindi hiki 
cha Mwezi Mtukufu wa Ramadhan, Spika 
Zubeir alisema ni vyema walio na uwezo 
kuwafuturisha wasio na uwezo ili ku-
jiongezea thawabu.

Ofisa Mkuu Idara ya Fedha Benki ya 
Exim,  Shani Kinswaga, alisema benki hiyo 
imekuwa na utaratibu wa kutumia Mwezi 
Mtukufu wa Ramadhan kufuturu pamoja 
na wateja wake katika mikoa mbalimbali 
ili tu kuwatakia heri ya mfungo pamoja 
na kutoa shukrani  na kuomba ushiriki-
ano endelevu katika utoaji wa huduma za 
benki hiyo.

“Katika miaka yote ya utekelezaji wa 
shughuli zetu, Zanzibar imeendelea kuwa 
sehemu ya kimkakati kibiashara na tu-
naahidi kuendelea kushirikiana vema zaidi 
na wateja pamoja na Mamlaka mbalimbali 
za kiserikali na kidini katika kustawisha 
zaidi mahusiano yetu.’’

Kinswaga alisema benki hiyo imeshatoa 
mikopo mbalimbali yenye thamani ya 
zaidi ya Sh. bilioni 30 kwa wateja wanao-
hudumu sekta mbalimbali ikiwemo sekta 
ya utalii.

“Pamoja na kufanya yote haya faraja 
kubwa kwetu imebaki kuwa ni  ule mreje-
sho chanya tunaoupata kutoka kwa wateja 
wetu wanaotutambua kama benki yenye 
ubunifu na ubora. Hizi ni sifa ambazo 
tusingeweza kufikia bila uaminifu kutoka 
kwa wateja wetu…tunashukuru sana  na 
tunaahidi kutowaangusha,” alisema.



Ijumaa Aprili 22, 202210

HABARI BUNGENI

Mwongozo uzalishaji 
wa parachini mbioni
S

ERIKALI inatarajia 
kuzindua mwongozo 
wa uzalishaji wa zao la 
parachichi ili kuwapo 

na usimamizi bora wa zao hilo.
Sambamba na hilo, Taasisi 

ya Utafiti wa Kilimo Tanza-
nia (TARI) katika mwaka wa 
fedha 2022/23, inatarajia 
kuanza uzalishaji wa miche ya 
parachichi milioni 20 ambayo 
itauzwa kwa bei ya ruzuku ya 
chini ya Sh. 2,000.

Naibu Waziri wa Kilimo, 
Anthony Mavunde, aliyasema 
hayo jana alipokuwa akijibu 
swali la Mbunge wa Viti Maal-
um (CCM), Shally Raymond.

Katika swali lake, Mbunge 

huyo alihoji Serikali ina mpan-
go gani wa kuzalisha mbegu 
bora za parachichi aina ya 
Hass na kuwagawia wakulima 
kwa bei nafuu.

Akijibu swali hilo, Mavunde 
alisema mpango huo unalenga 
kuwasaidia wakulima kuanzia 
huduma za ugani ili kuzalisha 
kwa tija na serikali itaendelea 
kulipa kipaumbele.

Aidha, alikiri kuwa miche 
ya parachichi katika baadhi 
ya maeneo imekuwa ikiuzwa 
kwa bei kati ya Sh. 5,000 hadi 
Sh. 6,000 ambapo baadhi ya 
wananchi wanashindwa ku-
mudu.

“Kwani ekari moja inahitaji 

miche sio chini ya 70 na kwa 
ekari 10 utahitaji Sh. Milioni 3.5 
kwa ajili ya miche tu iwapo bei 
ya mche ni Sh. 5,000,”alisema.

Aidha, alisema katika mwa-
ka wa fedha 2022/23 Serikali 
kupitia TARI inatarajia kuanza 
uzalishaji wa miche ya para-
chichi milioni 20 itauzwa kwa 
bei ya ruzuku ya chini ya Sh. 
2,000.  “Katika kudhibiti ubora 
wa wazalishaji binafsi, Serikali 
kupitia Taasisi ya Uthibiti Ubo-
ra wa Mbegu (TOSCI) imeanza 
usajili wa wazalishaji wa miche 
ya parachichi nchini,”alisema.

Katika swali lake la 
nyongeza, Mbunge huyo ali-
hoji serikali imejiunganishaje 

na wadau ili kuwa na soko la 
uhakika la zao hilo ikiwamo 
nje ya nchi.

Mavunde akijibu swali hilo, 
alisema hivi sasa Parachichi 
inauzwa India, Afrika  Kusini 
na wanakamilisha mazun-
gumzo na China ili kuanza 
kuuza huko.

“Wazalishaji wetu wadogo 
wamepata masoko Marekani, 
kuhusu masoko soko la uhaki-
ka lipo isipokuwa kulikuwa na 
tatizo moja kuhusu kukidhi 
ubora wa kimataifa hivi sasa 
kuna Maabara yetu Arusha 
tumeboresha na tumepata 
ithibati yenye namba 170-25,” 
alisema. 

Mbunge wa Ukonga, Jerry Silaa, akizungumza wakati akiliomba Bunge kujadili tangazo la zuio la bodaboda na 
bajaji, kuingia maeneo ya katikati ya Jiji la Dar es Salam, Bungeni jijini Dodoma jana. PICHA: IBRAHIM  JOSEPH

Mbunge ataka majengo ya Wizara ya Elimu sasa kujengwa Zanzibar
Mbunge wa Chumbuni (CCM), 

Ussi Salum Pondeza, ametaka 
Serikali kujenga majengo ya 
Wizara ya Elimu Zanzibar ili wa-
nafunzi wa elimu ya juu wapate 
huduma kwa wakati na kupun-
guza gharama za kukodi ofisi.

Akijibu swali hilo bungeni jana, 

Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi 
na Teknolojia, Omar Kipanga, 
alisema  Zanzibar kuna Wizara 
ya Elimu na Mafunzo ya Amali 
yenye majengo yake ambayo ina 
Idara ya Elimu ya Juu inayoongo-
zwa na Mkurugenzi kwa lengo la 
kuhakikisha kuwa wanafunzi wa 

elimu ya juu wanapata huduma.
Vilevile, alisema zipo taasisi za 

elimu ya Juu zinazotoa huduma 
kwa wanafunzi kama vile Chuo 
Kikuu cha Taifa Zanzibar, Bodi 
ya Mikopo ya Elimu ya Juu, Chuo 
Kikuu Huria cha Tanzania, Taasisi 
ya Kumbukumbu ya Mwalimu 

Nyerere, Taasisi ya Sayansi na 
Teknolojia Karume, Taasisi ya 
Sayansi ya Bahari (IMS) na Tume 
ya Taifa Sayansi na Teknolojia 
(COSTECH).

Alisema Serikali imeende-
lea kujenga ofisi katika maeneo 
mbalimbali nchini kwa lengo la 

kusogeza huduma za elimu ka-
ribu na wananchi kulingana na 
upatikanaji wa fedha.

“Nia ya Serikali ni kuhakikisha 
kuwa kila Taasisi ya Umma inaku-
wa na majengo yake kwa lengo la 
kupunguza gharama za kukodi 
ofisi,”alisema.

Kituo cha 
afya Mbozi 
kupewa 
kipaumbele
kwa ajira 
mwaka huu

Bunge limeelezwa kuwa katika 
ajira za watumishi wa kada za 
afya 7,612 zilizotangazwa wiki 
hii, Kituo cha Afya Itaka kitape-
wa kipaumbele.

Naibu Waziri wa Ofisi ya Rais, 
Tawala za Mikoa na Serikali 
za mitaa (TAMISEMI), Dk.Festo 
Dugange alitoa kauli hiyo jana 
bungeni alipokuwa akijibu swali 
la Mbunge wa Viti Maalum (CCM), 
Juliana Shonza.

Katika swali lake, Mbunge huyo 
alihoji Serikali ina mpango gani 
wa kupeleka Watumishi wa afya 
wa kutosha katika Kituo cha Afya 
Itaka.

Akijibu swali hilo, Dk.Dugange 
alisema Serikali imeendelea 
kuajiri na kuwapeleka watumishi 
katika vituo vya kutolea huduma 
za afya kote nchini.

Alisema katika ajira za mwaka 
2020/21 Halmashauri ya Wilaya 
ya Mbozi ilipelekewa watumishi 
17 na kati yao watumishi wawili 
walipelekwa Kituo cha Afya 
Itaka.

Katika swali lake la nyongeza, 
Mbunge huyo alihoji mpango wa 
serikali wa kuwa na Daktari wa 
upasuaji katika kituo hicho kina-
chohudumia kata tano.

Akijibu swali hilo, Dk. Dugange 
alisema serikali imepeleka fedha 
kwa ajili ya kujenga jengo la 
upasuaji kwenye kituo hicho na 
kwamba baada ya jengo kukami-
lika atapelekwa daktari wa kutoa 
huduma hiyo.

Pia, Mbunge wa Viti Maalum 
(CCM), Minza Mjika alihoji lini 
serikali itapeleka watumishi wa 
kutosha katika Wilaya tatu za 
Mkoa wa Simiyu zenye upungufu 
mkubwa.

Akijibu swali hilo, Naibu Waziri 
huyo alisema mpango wa serikali 
ni kuendelea kuajiri watumishi 
kwa awamu na Wilaya hizo zi-
tapewa kipaumbele.

Habari zote na Augusta Njoji 
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Madaraja ya Dar ni vyema sasa yahamie vijijini

Italia yaingia mkataba mteja
wa gesi inayozalishwa Angola

Ukurasa 12

Ukurasa 13

Bodi Mkonge ‘yashikia
 bango’ uchakataji
malighafi ikizipa haki
 Amcos kuanza kazi

 
Na Christina Mwakangale

T
ANGU Februari mwaka 
huu, mgogoro kati ya 
Russia na Ukraine uanze, 
suala la soko la nishati 

ikiwamo gesi imekuwa ikihofi-
wa kati ya bidhaa inayoweza 
kuathiriwa .

Hiyo ni kutokana na Russia 
kuwa msambazaji mkuu wa ni-
shati hiyo Ulaya inayokaribia 
asilimia 40, inayopatikana kuto-
ka chanzo chake, Mashariki mwa 
nchi hiyo.

Italia rasmi imevunja ukimya 
wa ‘nitapata wapi gesi’ baada ku-
tia saini mkataba wa utekelezaji 
wa usambazaji gesi, ikisema in-
ajitenga na gesi ya Russia yenye 
mgogoro.

Waziri wa Mambo ya Nje 
wa Italia, Luigi Di Maio am-
etangaza hayo jana jijini Lu-
anda, Angola, akisema wame-
fikia makubaliano, pia mengine 
muhimu anafafanua:“Nia ya 
dhati ya Italia ya kutofautisha 
vyanzo vya usambazaji wa ni-
shati imethibitishwa.”

Waziri Mkuu Mario Draghi, 
anasema wanaiongeza Angola 
na Congo-Brazzaville kwenye 
mpango wa wasambazaji, ku-
chukua nafasi ya Russia inay-
otoa takribani asilimia 45 ya gesi 
Italia. 

“Hatutaki kutegemea tena gesi 
ya Russia, kwa sababu utegeme-
zi wa kiuchumi haupaswi kuwa 
utii wa kisiasa,” anasema Draghi.

Barani Afrika kuna maeneo 
yenye vyanzo vya nishati hiyo, 
petroli na dizeli, lakini teknolo-

kuwa na nishati hiyo imo Tanza-
nia, ingawa mzalishaji mkubwa 
ni Nigeria, Naibu Waziri wake 
wa Petroli, Timipre Sylva, akili-
fafanua hili kuwa: “Tunatarajia 
kujenga bomba ‘Trans-Sahara 
pipeline’, ambalo litasafirisha 
gesi hadi Algeria, kisha Ulaya,”

Nigeria inasema mazungumzo 
ya awali na Algeria ni kwamba 
ujenzi wa bomba hilo la Trans-
Saharan Gas Pipeline, litakuwa 
na urefu wa kilomita 614, am-
bayo ni gesi asilia.

SHIDA MIUNDOMBINU 
Wataalamu wa uchumi wana-

taja vikwazo vya miundombinu 
ni tatizo. Inaelezwa mradi wa 
Maghreb-Europe Gas Pipeline 
wa Algeria, ambao ndio mkubwa 
zaidi Afrika, ni wa gesi asilia na 
linasafirisha kupitia Morocco, 
Hispania hadi Ureno.

Ingawa nchi za Afrika zina hi-
fadhi kubwa ya gesi, bado kuna 
shida ya miundombinu duni na 
kuvutia uwekezaji na kusamba-
za soko la Ulaya.

Mwaka 2020 Rais wa Nigeria, 
Muhammadu Buhari anasema, 
nchi yake itaweka kipaumbele 
kwenye gesi, ujenzi wa bomba 
lenye kilomita 614 (Ajaokuta-
Kaduna-Kano Natural Gas Pipe-
line). Kiwango kikubwa cha 
mradi utafadhiliwa na mkopo 
wa benki za China.

Msumbiji, pia inatajwa kuwa 
na hifadhi ya gesi ikiwa ni asilim-
ia moja ya jumla ya hifadhi yote 
ya nishati hiyo duniani.

Ingawa mgogoro wa Cabo 
Delgado mradi wa gesi wa Dola 
bilioni 50 (Sh. trilioni 115), eneo 
lenye utajiri wa nishati hiyo, 
unasababisha kuchelewa kupa-
tikana kwa matunda ya thamani 
ya bidhaa hiyo.

Hata Nigeria nako uzalishaji 
mafuta na gesi unaathiriwa na 
usalama mdogo kutoka vikundi 
vya kigaidi

Viongozi wa nchi mbili, Italia na Angola, wakizungumza mara baada ya kuingia makubaliano 
kuhusu kuuziana gesi. PICHA: MTANDAO

KUELEKEA SIKU YA WANAWAKE 
DUNIANI…

jia na miundombinuni ni kati ya 
vikwazo vinavyorudisha nyuma 
maendeleo.

Kansela wa Ujerumani, Olaf 
Scholz, Wakati anafafanua  
mgogoro wa Russia na Ukraine 
ukifikia takribani siku 60, huku 
Russia ikiwekewa vikwazo, Uje-
rumani ilitangaza ipo tayari 
kununua mafuta na gesi soko 
la dunia, ikiwamo Afrika, bila 
kuitegemea Russia.

Ujerumani ilishasitisha kui-
dhinishwa mradi wa bomba la 
‘Nord Stream 2’ kutokana na 
Russia kuivamia Ukraine. Hilo 
ni bomba linaloanzia Magharibi 
wa Siberia hadi Ujerumani, un-
aogharimu Dola za Marekani bil-
ioni 11 (Sh. trilioni 2.3), ufadhili 
wake ukigawanyika kati ya kam-
puni ya nishati za Russia na nchi 

za Magharibi.
Ujerumani ilitangaza kusi-

tisha mchakato wa kutoa leseni 
ya bomba kati yake na Russia, 
uendeshaji kusimamishwa ni 
hatua kubwa kwa kuwa Russia 
inaipatia Ulaya karibu asilimia 
40 ya gesi yake, inayopatikana 
Mashariki mwa Russia.

Ulaya inatajwa kwamba im-
ekuwa ikitegemea kwa theluthi 
moja ya gesi na mafuta kutoka 
Russia. Wakati mgogoro unaen-
delea, bei ya gesi inatajwa kupaa 
zaidi Ulaya na kuna wasiwasi 
Russia  itawasitishia usambazaji 
kabisa.

Awali nchi za Ulaya na Afrika 
zimeshuhudia kupanda bei ya 
mafuta. Inaelezwa, tayari Mare-
kani inafanya mazungumzo na 
Qatar kuangalia uwezekano wa 

kuisambazia gesi na Umoja wa 
Ulaya (EU), kama mbadala wa 
Russia.

Ingawa kwenye jukwaa lililo-
husu nchi wasafarishaji wa gesi 
nchini Qatar Machi mwaka huu, 
Qatar ilisema itakuwa vigumu 
kwao kufikia usambazaji wa 
kiwango cha Russia,  kwani ku-
nahitajika uwekezaji wa miun-
dombinu kujihakikishia utoaji 
huduma hiyo kwa ufanisi kuziba 
pengo.

Nchi za Afrika ambazo baa-
dhi yake zina kiwango cha juu 
cha hifadhi ya gesi, zinajipanga  
kutumia fursa na kuziba pengo 
hilo. Mahitaji yaliyopo ni mita za 
ujazo bilioni 150 hadi 190 kwa 
mwaka, kiasi ambacho Russia 
imekuwa ikiisambazia Ulaya.

Nchi za Afrika zinazotajwa 

NEEMA TOKA VITA VYA RUSSIA VS UKRAINE …

• Kwingineko Afrika kwajipanga kwa neema
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Na Hamida Kamchalla, TANGA.

U
NAPOTAJWA wasifu wa 
mkoa wa Tanga kiuchumi 
, hapana shaka wasifu un-
aangukia kwenye zao la 

mkonge na dhana hiyo inapoingia 
katika mustakabali mpana zaidi, 
umenufaisha picha pana ya taifa 
kihistoria.

Umma ulisafiri kutoka mikoa ya 
mbali, kuwinda kuajiriwa na kuna 
watu kutoka hata katika nchi jirani 
kama vile Msumbiji nao walipati-
kana huko, mbali na wenyeji wa 
mikoa mbalimbali, ikiwamo Kigo-
ma na Rukwa.

Kuna wakati ilitokea mageuzi ya 
malighafi mkonge na hasa katika 
soko la kimataifa, iliyoendana na 
mageuzi ya kiteknolojia, yaliyo-
sababisha hitaji la malighafi mko-
pange kushuka, kabla ya kuanza 
kuhitajika tena hivi sasa na nafasi 
yake kuanza kurudi kwa kasi.

Mbali na Tanga, pia mikoa kama 
Morogoro imekuwa juu katika uzal-
ishaji mkonge, zao linalosimami-
wa na chombo maalum, Bodi ya 
Mkonge Tanzania.

Sasa inatangaza imenuia ku-
pandisha takwimu za uzalishaji 
wa zao hilo kwa kuruhusu vyama 
vya Ushirika (Amcos) wilayani Ko-
rogwe, mkoa wa Tanga kufunga 
mashine za kuchakata (korona)  
mahali ziliko.

Mkonge ukiwa katika orodha ya 
mazao ya kimkakati, hadi sasa tak-
wimu zake zilizopo inaelezwa ziko 
chini zaidi kufikia malengo yali-
yopo kitaifa. Hivyo, bodi hiyo sasa 
inatafuta mbinu mbadala kupandi-
sha kiwango cha uzalishaji kufika 
tani 120,000 ifikapo mwaka 2025.

Kaimu Mkurugenzi wa Bodi ya 
Mkonge nchini Saad Kambona, 
anaeleza tangu serikali ilipoamua 
kulirudisha chini yake kutoka kati-
ka kampuni ya Katani Limted, ikiwa 
ni zao la kimkakati, hali ya kusuas-
ua uzalishaji imeonekana.

Anaeleza ni hatua ambayo seri-
kali itasimamia zao hilo, ikiwa 
na usaidizi wa kampuni mpya ya 
kuchakatia mkonge, kutoka ile 
ya awali NSSF, kukishuhudiwa  
huduma za uchakataji kuzidi kuzo-
rota.

“Mkonge mwingi wa wakulima 
unabaki shambani bila ya kuvunwa 
kwa wakati na hiyo ni hasara kub-
wa kwa wakulima hao, pia kwa taifa 
kwa sababu takwimu zetu za uzal-
ishaji zinazidi kushuka,” anasema.

Kambona anashauri:”Tunapaswa 
kuelekea kwenye uzalishaji wa tani 
120,000, kasi yetu ya kuelekea kwe-
nye kutimiza hilo lengo la serikali 
haiendi kwa kiwango kile tunacho-
taka, kwa sababu eneo la uchakataji 
haliko vizuri.

“Kwa hiyo tukasema tu-
naruhusu ‘Amcos’ ziwe na mako-
rona yao zenyewe, ili kuongeza 
ushindani kwenye eneo la 
uchakataji na kuhakikisha 
kwamba mkonge wote unaos-
tahili kuchakatwa unachakatwa 
mara mbili kwa mwaka, jambo 
ambalo hivi sasa halifanyiki” 
anasisitiza.

BODI NA BENKI ZATETA

Kutokana na hilo, anasema 
Bodi ya Mkonge imefanya 
maongezi na benki kuziwezesha 
Amcos zote tano kwa kuwa-
kopesha korona, ambazo wata-
zimiliki na tayari benki zime-
shakubali.

Pia, anasema tayari bodi 
imeshawapatia wahusika 
maeneo ya kufunga mitambo 
ya kuendeshea korona hizo. 
Anafafanua:”Benki za CRDB 
na NMB zimekuwa na mazun-
gumzo na hizi Amcos na zimeo-

nyesha hazina shaka yoyote kuhusu 
kuzikopesha.

“Tunasubiri mchakato ukamilike wa 
maandiko ya mradi, kupima udongo 
pamoja na NEMC zikikamilika tu, benki 
zitakopesha Amcos zetu.

“Pia, tumetoa maeneo kwa Am-
cos kwenye mashamba ya Magunga, 
Mwelya, Mgombezi, Magoma na Hale 
kwa ajili ya kuweka miundombinu 
yao ya makorona, wafunge na waanze 
kuchakata, tunaamini kwa kufanya hivi, 
uzalishaji wa mkonge utaongezeka kwa 
haraka sana” anasema Kambona. 

VIONGOZI USHIRIKA

Wenyeviti wa Amcos wa Korogwe, 
wanasema kuna kero nyingi kwa nyaka-
ti tofauti zinazowakabili wakulima wa 
mkonge wa wilaya za Korogwe, mkoani 
Tanga zinazosababisha hasara kubwa 
kwa wakulima, hali inayowafanya 
wakulima kukata tamaa ya kuendelea 
na kilimo hicho.

Mwenyekiti wa Hale Sisal Amcos, 
Yusuph Nkondo, anaainisha kero hizo 
ni ubovu wa mitambo ya uzalishaji, 
gharama kubwa za usindikaji, kufanya 
kazi nje ya mkataba na ubovu wa bara-
bara wanazopita kwenye mashamba ya 
mkonge.

Nkondo anasema kwamba mitambo 
hiyo imekuwa ikiharibika kila mara 
na kusababisha mikonge ya wakulima 
kuharibika, hali inayowashushia ma-
daraja, jambo linalompunguzia pato 
mkulima na kuleta hasara.

“Kuharibika mitambo 
kunawachelewesha wakulima kuvuna 
mkonge wao kwa wakati na kusababi-
sha kukauka mashambani. Hii ni hasara 
kubwa sana kwa wakulima, kwani pesa 
ambayo wamewekeza hairudi” anase-
ma Nkondo, anayeendelea:

“Kutokana na gharama ya usindikaji 
kuwa kubwa, imekuwa ni mzigo mzito 
sana kwa wakulima wetu ambayo im-
ekuwa inapunguza sana kipato chao, 
pamoja na ari ya mkulima kulipenda 
zao la mkonge.

“Kwani wanaona ni kama pesa yote 
anayotegemea kuipata inaishia kwa 
msindikaji ambaye anachukua pesa 
nyingi bila kujali ubora wa singa zinazo-
zalishwa”.

Anafafanua kuwa vyama vya ushirika 
hadi sasa vinafanya kazi zake hizo nje 
ya mkataba na kampuni yenye dhama-
na ya kuchakata mkonge kwa sasa, hali 
inayofanya Amcos zote tano za wilayani 
Korogwe, kuwasilisha  pendekezo  seri-
kalini la kushuka bei ya usindikaji.

“Iliundwa kamati maalumu kufua-
tilia hilo, upangaji wa bei na baada ya 
kamati kumaliza na kuleta mapendek-
ezo yake, hadi sasa bado tupo kwenye 
hali ya sintofahamu kwani hatujui ni 
kitu gani kimekwamisha.

“Tumekuwa na changamoto ya bara-
bara mbovu ambazo pia zinachangia 
kuchelewesha uvunaji mkonge kwa 
wakati, pia kipindi cha mvua zinakuwa 
hazipitiki na kusababisha kupunguza 
uvunaji”.

JICHO LA WAKULIMA

Wakulima wa mkonge wanasema 
wamekuwa wakipata hasara kubwa 
kwa mazao yao kushindwa kuchakat-
wa, sasa wanapiga kelele kuitaka bodi 

kuwezesha kila Amcos kumiliki korona 
lake, ili waweze kupata wanachoki-
tafuta, kwani wamepewa matumaini na 
serikali kwenye zao hilo, kuwafufulia 
ari  waliokata tamaa.

Malalamiko yao yanaangukia namna 
mkonge wao unavyoharibika sham-
bani, kisha mchakataji anatoa sababu 
nyingi hasa za mashine zimeharibika.

Aidha, eneo lingine wanalolamikia 
ni kuwapo bei kubwa ya uchakataji 
mkonge kwa kiasi ambacho kinawa-
fanya wasibaki na pesa kubwa, baada 
ya kupatiwa ’advansi’ za kuandaa 
mashamba hadi hatua uvunaji.

Hata hivyo, wanarejesha shukrani 
kwa Bodi ya Mkonge, kufikia hatua ya 
kukubali ombi lao wakulima, Amcos 
kuwezeshwa kumiliki makorona ya 
uzalishaji kusaka ngazi ya malengo ya 
serikali kuzalisha tani 120,000.

NAIBU WAZIRI WA KILIMO

Naibu Waziri wa Kilimo, Anthony 
Mavunde, anasema uchakavu wa mi-
tambo ni tatizo kubwa linalofifisha 
ubora wa mkonge, kupotea kwake, hata 
kuangukia ujumla wa hasara, athari in-
ayomuangukia mkulima ambaye ame-
fuata kanuni zote za ubora alizopewa.

Mavunde anasema, serikali imenuia 
kulifufua zao hilo, pia kuhakikisha in-
awawezesha wakulima kuwa na manu-
faa yatakayowafanya waishi na kuende-
leza kipato chao na Taifa kwa ujumla, 
ili waone thamani ya kilimo wanacho-
fanya.

“Tayari bodi imeshatangaza zabuni 
ya ununuzi wa korona kubwa tatu, 
ambazo zitasaidia kuufanya mkonge 
wetu ambao umekuwa ukikauka 
mashambani kutowepo, pia mkulima  
kuvuna mkonge wake mara mbili kila 
mwaka.

“Nimeshamuagiza Kaimu Mkuru-
genzi wa Bodi ya Mkonge kufanya 
mara moja mchakato wa kuanza kutoa 
tangazo la zabuni kununua makorona 
mengine matatu kwa ajili ya kusaidia 
uchakataji  zao la mkonge, ili tuwe 
tumemrahisishia mkulima kupata se-
hemu ya uhakika ya kuchakatia mazao 
yao” anafafanua.

Mavunde anaahidi serikali itahakiki-
sha inapata masoko ya uhakika ya 
mkonge wa nchini, ili kuchochea kilimo 
chake, karika mkoa  wa Tanga na min-
gine 17 inayojihusha na kilimo hicho.

Pia, anakiagiza kiwanda cha kuchaka-
tia mkonge binafsi kilichopo kufanya 
uwekezaji mkubwa, kwani bado wana 
mashine ambazo hazifanyi kazi.

“Niwaondoe hofu wakulima na tuta-
fanya kazi hii kwa pamoja kwa kush-
irikiana na watu wa mazingira (NEMC), 
ili agizo la Waziri Mkuu litekelezwe kwa 
uharaka zaidi.

“Watu wengi sana wamepata ajira 
kupitia kiwanda chenu, pia zao la 
mkonge, tutafanya hivyo pia kwa ajili 
ya kuhakikisha tunakuza uchumi wa 
kaya, lakini na uchumi wa mtu mmoja 
mmoja.

“Nitoe rai kwa maeneo yote wa-
nayolima mkonge nchini muendelee 
kuiamini bodi yetu na mjitokeze kwa 
wingi sana katika kilimo hiki. Najua 
mlikuwa mna tatizo la mkonge wenu 
kubaki shambani kutokana na kutoku-
wepo makorona mengi ya kuchakatia, 
“ anaeleza.

BIASHARA

Shughuli zikiendelea ndani ya kiwanda cha uchakataji mkonge. PICHA: MTANDAO.  

 

NAPENDA sana kuanga-
lia makala za wanyama 
kwenye televisheni, hasa 
zile zinazohusu wanyama 
na hasa kwa kuwa Tan-
zania tuna utajiri huo wa 
maliasili, hujivuna sana  
ninapowaona mbugani na 
hifadhini.

Lakini, huvutiwa sana 
ninapoona wale nyumbu 
wahamao kutoka Tanzania 
kwenda Kenya. Hunifura-
hisha kutokana na ujinga 
wao wa kufuatana bila 
kuachana na hata mmoja 
anaponaswa na mamba, 
mwingine hupita hapo 
hapo na kukamatwa.

Kwa binadamu nao na 
ni ujinga, lakini pengine 
kwao nyumbu wanadhani 
ni ujanja, na utamwona 
anaangalia mwenzake 
akizamishwa huku akilia, 
lakini naye atajipeleka 
hapo hapo na kunaswa.

Nyumbu hukosa ushiriki-
ano sana wanaposhambu-
liwa hata na simba, chui au 
duma, ni tofauti na mbogo 
ambao wanapokuwa wengi 
na wakamwona mwenzao 
amenaswa, hufuatilia na 
kukabiliana na adui hata 
kumwokoa.

Nasema hufurahia sana 
kushuhudia ujinga wa 
nyumbu, lakini huniuma 
sana nisikiapo au kuona 
binadamu kapita mtoni na 
kukamatwa na mamba na 
kupoteza maisha au kuje-
ruhiwa na kupata ulemavu 
wa maisha.

Taarifa za watu kukamat-
wa na mamba zipo sana 
nchini na zinaonyeshwa 
pia kwenye televisheni, 
kama zioneshwavyo za ny-
umbu wahamao Serengeti 
kwenda Maasai Mara, 
Kenya kupata mimba na 
kurudi kuzaliana nchini.

Inauma sana kuona bin-
adamu mwenzio anakamat-
wa na mnyama na wewe 
huna jinsi ya kuzuia, lakini 
una namna ya kuepuka 
kadhia hiyo na kupunguza 
matukio hayo kama si ku-
komesha kabisa.

Madaraja ya Dar es Salaam 
ni vyema sasa yahamie vijijini

TAFAKURI YA MLALAHOI 

Matukio kama hayo na am-
bayo mengine yameripotiwa 
hivi karibuni, ni pale wanaki-
jiji fulani wanaoishi kando 
ya mto wanapotaka kuvuka 
kwenda upande wa pili ku-
fuata mahitaji au huduma, 
hulazimika kupita mtoni.

Kibaya zaidi ni kwamba, 
mto husika hauna daraja, 
hivyo hujitosa majini na 
kupita ama kwa kutembea au 
wengine kwa kuogelea. La-
kini, katika mto husika kuna 
mamba wa kutosha wenye 
njaa na ambao huvizia riziki 
kwa kila avukaye.

Katika kijiji kimoja kuna 
watu wamepoteza maisha 
na baadhi kukatika miguu au 
mikono na kubaki na ulema-
vu wa kudumu, hiyo ni kwa 
sababu hakuna madaraja.

Wakiulizwa wananchi wa-
najibu walishakuja viongozi 
na wataalamu na kupima 
na kuahidiwa kujengewa 
madaraja, lakini ni miaka 
sasa tangu waondoke, hawa-
jarudi wala kurudisha salamu 
tu kwamba lini watakuja 
kutekeleza.

Watasema hata bungeni 
wamekuwa wakisikia ahadi 
zikitolewa kupitia majibu ya 
maswali na hata makadirio 
ya wizara, kuwa daraja la 
mto fulani litajengwa katika 
bajeti ya mwaka huu wa fed-
ha, lakini wapi, niliko mbioni 
au mchakato unaendelea.

Unajiuliza, hivi Watanzania 
hawa masikini wataendelea 

kutafunwa na mamba mpaka 
lini? Hivi masikini hawa wa-
taendelea kupewa mgawo wa 
ulemavu mpaka lini, wakati 
wana viongozi wao na huku 
pia wanaendelea kulipa kodi 
kama kawaida?

Hivi tujiulize Watanzania 
hasa mnaoishi Dar es Salaam 
kuna haja ya kuendelea 
kujenga madaraja ya ma-
bilioni ya fedha nchi kavu 
mijini, huku wananchi vijijini 
wakiwindwa na mamba kwa 
sababu tu ya kuvuka mito 
kutafuta mahitaji na hu-
duma?

Madaraja tukiambiwa 
yanapunguza foleni Dar 
es Salaam, hivi hilo lime-
jiri kweli? Mtokao Ubungo 
kwenda Bandari ya  Dar es 
Salaam na kurudi mnaweza 
kushuhudia.

Sasa tunajenga men-
gine kwenye makutano ya 
Chang’ombe, tunajenga na 
lingine pale makutano ya 
barabara za Mandela na 
Kilwa. Tunapanga kujenga 
mengine na mengine, katika 
makutano mengine. 

Ni mtazamo, hatuwezi 
kuyaahirisha hayo hasa 
katika jiji hili ambalo watu 
wamehamia Dodoma, tu-
kaangalia kwanza wananchi 
wetu vijijini yanayowasibu 
tukayatatua kwanza ndipo 
turejee kuyajenga haya kama 
yana uzito na umuhimu 
kweli?

Natafakuri tu hivi hatuwezi 
kuwa na madaraja katika 
mito mingi yenye mamba na 
kunusuru maisha ya Wa-
tanzania wenzetu wasiojua 
kama kesho litachomoza?

Chukua gharama za ma-
daraja makubwa ya Dar es 
Salaam, ulinganishe na viji-
daraja vinavyotakiwa vijijini 
kama hatutaweza kufanya 
hayo. 

Kwanza havina gharama 
ni vi-milioni kadhaa tu hivi. 
Nitashangaa kusikia bajeti 
ya ujenzi mwaka huu ina 
madaraja ya Dar es Salaam. 
Alamsiki. 
 

• Imeteta na benki, zimewashiwa taa za kijani 
• Tabasamu wakulima, baada kilio cha hasara

Bodi Mkonge ‘yashikia bango’ uchakataji
malighafi ikizipa haki Amcos kuanza kazi

“Niwaondoe 
hofu 
wakulima 
na tutafanya 
kazi hii kwa 
pamoja kwa 
kushirikiana 
na watu wa 
mazingira 
(NEMC), 
ili agizo la 
Waziri Mkuu 
litekelezwe 
kwa uharaka 
zaidi.

Mkonge uliovunwa tayari kupelekwa kiwandani kuchakatwa. PICHA: HAMIDA KAM-
CHALLA.

IKIDAI WALIOPEWA TENDA WAMESUASUA...

NA JOSEPH KULANGWA
Simu: +255 713 410008 

barua pepe:
kulangwasos@gmail.com.

• Naibu Waziri: Nasi twaja na mashine uhakika 
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Simulizi za LHRC, Uviko -19
ulivyokwaza uchumi kupaa
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Na Christina Mwakangale

J
UZI Jumanne, gazeti hili lili-
chapisha maudhui ya Ripoti 
ya Kituo cha Sheria na Haki za 
Binadamu, ikieleza mustakabali 

namna maradhi Uviko - 19 ulivyozua 
vikwazo katika nyendo za kisiasa ki-
taifa. Endelea kufuatilia kinachojiri 
katika uchumi: 

WIKI iliyopita Kituo cha Sheria na 
Haki za Binadamu (LHRC) kilizindua 
Ripoti ya Haki za Binadamu 2021 ji-
jini Dar es Salaam, inayotolewa kila 
mwaka, ikilenga mambo kadhaa 
kwenye jamii iliko na iendako, hata 
ikatoa mustakabali wake.

Ni mtazamo unaoangukia dhana 
ya maendeleo ambayo mwanazuo-
ni, Prof. Walter Rodney, anaitafsiri 
kwamba ni mabadiliko ya idadi ya 
vitu kuongezeka, pia hali yake kuele-
kea  kwenye ubora zaidi. 

Mathalan, mtu anapokuwa na 
idadi zaidi ya vyakula, pia ubora 
maradufu kukidhi mahitaji yake, 
hapo anakuwa amepata maendeleo 
ya chakula.

Umoja wa Mataifa (UN) unaya-
fafanua maendeleo, kwamba ni haki 
ya binadamu isiyoondolewa kwa 
nguvu ambayo kila mtu na watu 
wote wana haki ya kushiriki, ku-
changia na kufurahia maendeleo ya 
kiuchumi, kijamii, kiutamaduni na 
kisiasa.

Ripoti zinazijikita kwenye masu-
ala ya haki za binadamu, ikiwamo 
kuu ya kuishi kiuchumi, kielimu, 

Rais Samia Suluhu Hassan, mwaka jana  alipozindua kampeni kuikabili Uviko - 19 kitaifa. PICHA ZOTE: MTANDAO

UCHUMI BIASHARA & HAKI BINADAMU
Hapo anarejea Ripoti ya Haki za 

Binadamu na Biashara ya Mwaka 
2020/21 iliyoandaliwa pia na kituo 
hicho, ilifichua madhara kwa haki za 
wafanyakazi katika sekta binafsi na 
biashara.

Anna anataja madhara kwa wafan-
yakazi, ikijumuisha kutolipwa misha-
hara, kuchelewa kulipwa mishahara, 
kupunguzwa kwa mishahara, kua-
chishwa kazi pasipo kufuata haki, 
kupoteza ajira kutokana na kupun-
guzwa kazi, likizo isiyo na kikomo 
na kuongezeka kwa mzigo wa maju-
kumu ya kazi.

Mkurugenzi  Anna anataja mad-
hara ya kibiashara yanajumuisha bi-
ashara  kufungwa kwa muda, kupun-
guzwa uzalishaji, utumiaji gharama 
kubwa za huduma kibiashara, kuto-
kana na kutumia wauzaji wengine.

Mengine anayataja kuwa ni 
ucheleweshaji maagizo ya mizigo 
kutoka nje, kulipwa riba kubwa, 
ongezeko la kodi, kukatishwa mika-
taba na makubaliano, hisa kuisha, 
hasara za uzalishaji na katika mauzo 
sokoni.

Ripoti ya mwaka huu inafafanua 
kuwa Agosti 2021, Tume ya Usuluhi-
shi na Uamuzi (CMA), ilibaini kuwa 
migogoro ya wafanyakazi iliongezeka 
kutokana na Uviko-19, ikilinganishwa 
na vipindi vya awali.

“Mizozo mingi ilikuwa kuhusu 
kusitishwa kwa ajira, huku waajiriwa 
wakiachishwa kazi kukabiliana na 
hali ya janga,” anasema Anna, huku 
akifafanua kubainika migogoro 
6,000 katika kipindi hicho cha 
Uviko-19. Maambukizi ya Uviko-19 ba-
rani Afrika, yanatajwa kuwa ya chini 
zaidi tangu kuripotiwa kwa mara ya 
kwanza kwenye mlipuko huo wa 
mwaka 2020, wagonjwa waliori-
potiwa wamepungua sambamba na 
idadi ya vifo mwaka huu. 

Shirika la Afya Duniani (WHO), 
Kanda ya Afrika limesema hayo wiki 
chache zilizopita, kupitia taarifa yake 
iliyotolewa mjini Brazaville, Congo. 

“Maambukizi kwa kiasi kikubwa 
yakitokana na wimbi la nne la mny-
umbuliko wa virusi vya Omnicron, 
yamepungua kutoka wagonjwa 
308,000 kwa wiki mwanzoni mwa 
mwaka huu hadi chini ya wagonjwa 
20,000 katika wiki inayoishia Aprili 
Mosi, mwaka huu,” inasema taarifa 
hiyo. 

Katika wiki moja iliyopita, taarifa 
ilisema takribain kulikuwa na wag-
onjwa 18,000 na vifo 239, idadi am-
bayo imepungua kwa asilimia 29, 
ikilinganishwa na wiki iliyotangulia. 

Kipindi cha muda mrefu cha idadi 
ndogo ya maambukizi na vifo ba-
rani Afrika kutokana na COVID-19 
ilishuhudiwa tangu Agosti Mosi na 
Oktoba 10 mwaka 2021. 

WHO inasema, kwa sasa haku-
na nchi ya Afrika inayoshuhudia 
ongezeko la Uviko-19, huku Mkuru-
genzi wa WHO Kanda ya Afrika, Dk. 
Matshidiso Moeti anashauri ni vyema 
nchi zikaendelea kuwa makini na 
kuzingatia mikakati ya kujikinga. 

 “Kuwepo na utaratibu ambao un-
aweza kurejesha haraka mifumo ya 
usimamizi na udhibiti wa Covid -19, 
iwapo mlipuko utaibuka tena,” ana-
fafanua.

• Kasi ya ukuaji wake ulibadilika ghafla

kijamii, kisiasa na mwaka uliopo un-
aitaja Uviko-19, ulichangia kushusha 
uchumi wa mtu mmoja mmoja hadi 
kitaifa.

Akizindua ripoti hiyo, Mkurugenzi 
Mtendaji wa LHRC, Anna Henga, 
anataja Uviko-19 imo katika orodha 
ya yaliyokwamisha uchumi nchini, 
hata kushusha kiwango cha haki ya 
kiuchumi ndani ya wanajamii.

Ripoti inaitaja Uviko-19 ilikuwa 
na athari kubwa katika kutambua 
haki za binadamu mwaka jana, hasa 
penye haki za kijamii na kiuchumi, 

akisema kwa ujumla wanawake na 
watoto ndio waliathirika zaidi.

“Kama ilivyokuwa kwa haki 
zingine za binadamu, janga la 
Uviko-19 halikuacha haki za kijamii 
na kiuchumi. Wanajamii walijibu 
Utafiti wa Haki za Kibinadamu 2021 
walioulizwa jinsi janga hilo lilivy-
oathiri haki zao za kiuchumi na ki-
jamii,” anasema.

Ripoti mwaka huu inafafanua 
kwamba, mwaka juzi, Tanzania 
ilipiga hatua kubwa, hasa katika 
ukuaji uchumi wake kutoka nchi 

zenye kipato cha chini hadi kipato 
cha kati. Hata hivyo, anataja Uviko-19 
ilipunguza kasio ya ukuaji huo wa 
uchumi kama ilivyokuwa katika nchi 
nyingine nyingi.

Anasema, ukuaji Pato la Taifa 
(GDP) uliripotiwa kushuka kutoka 
asilimia 7.0 mwaka 2019 hadi 4.8 
mwaka 2020, huku sekta muhimu 
kama vile utalii na viwanda zikiathiri-
wa sana na janga hilo na kuathiri 
ukuaji uchumi kitaifa.

“Kupoteza au kupunguza mapato 
ambayo ni asilimia 93, kulitajwa 
kuwa ni athari ya Uviko-19, ikifuatiwa 
na mabadiliko ya vyanzo vya mapato 
(86%), usumbufu wa elimu (82%) na 
ufikiaji mdogo wa huduma za afya 
(81%).

“Madhara mengine ya janga hili 
kwa haki za kijamii na kiuchumi ni 
pamoja na kuzorota kwa afya ya akili 
(76%), uhaba wa chakula (72%) na ku-
poteza ajira na kazi (71%),” anaeleza 
Anna, anayenukuu maudhui ya ri-
poti hiyo.

Pia, kiserikali analitaja janga 
Uviko-19 lilitatiza kwa kiasi kikubwa 
utoaji huduma za kijamii, hasa ka-
tika sekta za elimu na afya ambayo 
watumishi wale walielemewa na  
majukumu maradufu, ilhali hata 
kabla walikuwa na upungufu wa wa-
tumishi.

Lingine la madhara analolitaja ku-
toka mkasa wa Covid -19, ni kwamba 
sekta utalii imepoteza mapato kwa 
kiasi kikubwa, hata kuwa changamo-
to kubwa kwa serikali.

Waziri wa Fedha na Mipango, Dk. Mwigulu Nchemba.



Ijumaa Aprili 22, 2022 15

HABARI DODOMA

Mazingira ya kazi ofisi 
za umma kutathminiwa

Na Paul Mabeja,DODOMA

KATIKA kukabiliana na ajira 
kwa watoto, uongozi wa soko 
kuu la Majengo jijini Dodoma 
unapanga kuandaa mfumo wa 
kusajili wabeba mizigo wataka-
opewa vitambulisho rasmi vi-
tavyowatambulisha kwa wateja.

Pia, uongozi huo upo katika 
mchakato wa kusajili madalali ili 
kuondokana na malalamiko ya 
wafanyabiasahra ambao wame-

kuwa wakidhulumiwa mizigo 
yao na matapeli.

Mwenyekiti wa soko hilo, 
Godson Rugazama, alibainisha 
mpango huo  alipokuwa akizun-
gumza na waandishi wa habari 
kuhusu mikakati ya soko hilo 
pamoja na kukabilina na ajira 
kwa watoto.

Alisema soko hilo lipo katika 
hatua za kuandaa mfumo wa 
kusajili wabeba mizigo ambao 
watatambulika rasmi kwa uon-

gozi na kupatiwa vitambulisho 
ili kukomesha ajira kwa watoto 
ndani ya soko.

“Awali tulikuwa na mfumo huu 
wa kusajili wabeba mizigo lakini 
hivi sasa umekufa tunapanga 
kurejesha tena ili watoto wote 
wanaofanya kazi ya kubeba miz-
igo ndani ya soko kuondolewa 
kabisa.

“Watu ambao watasajiliwa ni 
wale wenye umri unaostahili na 
kupatiwa vitambulisho ili wale 

ambao wamekuwa wakija ka-
tika soko hilo na kuzunguka 
ndani bila kuwa na kazi ya ku-
fanya uongozi utawaondoa  
kupitia mfumo huo,”alisema Ru-
gazama

Vilevile, alisema wana mpan-
go wa kusajili madalali ndani ya 
soko ili kuondoa malalamiko ya 
wafanya biashara ambao wame-
kuwa wakitapeliwa mizigo yao.

Kadhalika alisema wafanyabi-
ashara wa soko hilo wanakabil-

iwa na changamoto mbalimbali 
ikiwemo gharama za mizigo.

“Hivi sasa Soko la Ndugai lime-
kuwa mzigo kwetu kwani jiji li-
natulazimisha kushusha mizigo 
yetu katika soko hilo na kulazimi-
ka kutumia gharama mara mbili 
za kusafirisha mizigo,”alisema

Waliuomba uongozi wa 
jiji la Dodoma kuwaondolea  
mzigo huo kwa kua hivi sasa un-
achangia katika kuwafilisi mitaji 
yao.

Mfumo kudhibiti ajira za watoto sokoni waanza

Na Mwandishi Wetu, 
DODOMA

W
AZIRI wa Nchi 
Ofisi ya Waziri 
Mkuu (Kazi, Vi-
jana, Ajira na 

Wenye Ulemavu), Prof. Joyce 
Ndalichako, amezindua 
mpango maalum wa kutath-
mini mazingira ya kazi katika 
ofisi zote za serikali utakao-
fanyika sambamba na upimaji 
wa afya za wafanyakazi wote.

Mpango huo pia  lengo lake 
ni kuwapa mafunzo stahiki 
ya usalama na afya mahali pa 
kazi.

Prof. Ndalichako akizindua 
mpango huo jijini Dodoma, 
alisema  ulianza kutekelezwa 
kwa mwezi mmoja kuanzia 
Aprili 20, 2022 ambapo uta-
husisha mambo mbali mbali 
ikiwamo  ukaguzi wa mifumo 
ya Usalama katika Ofisi za 
Wizara mbali mbali ikiwemo 
miradi ya ujenzi katika Mji wa 
Serikali-Mtumba.

Alisema kuwa mambo men-
gine ni pamoja; Uchunguzi wa 
afya za wafanyakazi, mafunzo 
ya huduma ya kwanza mahali 
pa kazi pamoja na mafunzo 
kwa wawakilishi wa kamati 
za usalama na afya mahali pa 
kazi yatakayoambatana na 
uundaji wa kamati husika.

“Kimsingi OSHA ina wajibu 
wa kulinda nguvukazi kupi-
tia kusimamia utekelezaji wa 
Sheria Na. 5 ya Afya na Usala-
ma Mahali pa Kazi ya mwaka 
2003 pamoja na kanuni zake.

Kwa mujibu wa Sheria ta-
jwa, OSHA inapaswa kuhakik-
isha kwamba inayatambua 
maeneo yote ya kazi nchini 
kwa kuyapatia usajili na kisha 
kuyafikia kwa ajili ya kufanya 
tathmini ya hali ya mazin-
gira ya kazi, kutoa mafunzo 
stahiki kwa wafanyakazi 
pamoja na kuchunguza afya 
za wafanyakazi kutegemeana 
na shughuli wanazozifanya,” 
alisema Prof. Ndalichako.

Mtendaji Mkuu wa OSHA, 

Khadija Mwenda, alisema 
mpango huo ni mwendelezo 
wa mkakati wa taasisi yake 
wa kufanya tathmini ya maz-
ingira ya kazi nchini kisekta.

“Leo tumezindua mpango 
huu wa ukaguzi, mafunzo na 
upimaji afya kwa wafanyakazi 
wote wa serikali tukianza na 
Ofisi ya Waziri Mkuu ambapo 
programu hii ni mwendelezo 
wa makakati wetu wa kuzi-
fikia sekta zote za uchumi ki-
kamilifu. Lengo la zoezi hili ni 
kuandaa rejista ya vihatarishi 
vya kila sekta na hivyo kura-
hisisha uandaaji wa mikakati 
ya kukabiliana na vihatarishi 
hivyo katika kila sekta,” alise-
ma Khadija.

Baadhi ya wafanyakazi ka-
tika Ofisi ya Waziri Mkuu wali-
ohudhuria hafla ya uzinduzi, 
walitoa maoni kuhusu mpan-
go huo ambapo walisema 
utasaidia katika kuboresha 
mazingira yao ya kazi.

“Kwa ujumla mpango huu 
ni mzuri sana na utatusaidia 

watumishi kufanya kazi zetu 
kwa kuzingatia tahadhari 
muhimu dhidi ya vihatarishi 
mbali mbali.

Aidha, kupitia mpango huu 
ambao utahusisha tathmini 
ya kina ya mazingira ya kazi, 
itakuwa ni fursa muhimu kwa 
mwajiri wetu kuboresha maz-
ingira ya kazi kutokana na 
mapendekezo yatakayotole-
wa na wataalam wa OSHA,” 
alisema Aloyce Kirumbi am-
baye ni Ofisa Utumishi katika 
Ofisi ya Waziri Mkuu.

Kwa mujibu wa taarifa 
iliyotolewa na Waziri Prof. 
Ndalichako katika uzinduzi 
wa mpango huo utatekelezwa 
kwa mwezi mmoja ambapo 
mazingira ya kazi katika Wiz-
ara zote yatafanyiwa ukaguzi 
na wataalam wa OSHA.

Aidha, baada ya kukamilika 
kwa zoezi hilo, yatatolewa 
mapendekezo ya kitaalam 
ambayo yatatumika na seri-
kali katika kuboresha mazin-
gira ya kazi.

Wakulima wanawake
wataka punguzo tozo 
kwa vifaa umeme jua
Na Renatha Msungu, DODOMA

 WAKULIMA wadogo wanawake 
wameiomba serikali kupunguza tozo 
kwenye vifaa vya umeme wa jua 
vinavyozalisha umeme kwa ajili  ya 
kilimo  cha umwagiliaji.

Wametoa ombi hilo  ili kuwawez-
esha wakulima kununua kwa bei 
nafuu, hivyo kuongeza uzalishaji.

Walisema hayo wakati wa kikao 
cha kamati ya Bunge ya kilimo, 
mifugo na maji kujadili Ripoti ya 
tatu ya Mpango wa kuendeleza 
kilimo Afrika ulioandaliwa na Shiri-
ka la Action Aid.

Mkulima kutoka Mbeya, Flora 
Mlowezi, alisema kuna haja kwa 
Serikali kupunguza tozo kwenye 
vifaa hivyo kwa ajili  ya Kilimo  cha 
umwagiliaji jambo litakalochangia 
wakulima kununua kwa wingi.

Mlowezi alisema pia Serikali isian-
zishe skimu mpya kwenye maeneo 
ambayo tayari yana skimu ambazo 
hazifanyi kazi.

“Kuna miradi mipya ya umwagil-
iaji ilipewa fedha ifanye ukarabati 
, tunaomba Serikali ifufue skimu za 
zamani kwanza kabla ya kuanzisha 
skimu mpya,” alisema.

Fredina Saidi kutoka Kishapu 
mkoani Shinyanga, aliomba  

Serikali kupunguza tozo kwenye 
vifaa vya umeme wa jua zinazozali-
sha umeme kwa ajili  ya kilimo  cha 
umwagiliaji ili kuwezesha wakulima 
kununua kwa bei   nafuu  hali ita-
kayowezesha kuzalisha zaidi.

Pia wakulima wanahitaji tafiti na 
teknolojia  kwa ajili ya maendeleo 
yao.

Pia alisema mbegu za asili zina-
zotumiwa na wakulima kwa baadhi 
ya maeneo zinaonekana kufanya 
vizuri kuliko mbegu zinazotoka nje 
ya Nchi..

Mtendaji Mkuu wa Kilimo Hai Tan-
zania Bakari Mongo, alisema kilimo 
kinaongozwa na sera, mikakati na 
mipango.

“Tuko kwenye mkakati wa kuten-
geneza kilimo  hai na ikolojia Tanza-
nia, tuko katika utaratibu wa kutafu-
ta maoni kwa wakulima, kilimo kiwe 
na sura ipi,ombi la kupata sapoti na 
raslimali fedha,” alisema.

Mratibu wa Mtandao wa Vikundi 
vya Wakulima Tanzania (MVIWATA) 
Mkoa wa Morogoro, Joseph Ngas-
enga, alisema miongoni mwa masu-
ala yanayotakiwa kupewa kipaum-
bele ni upatikanaji wa mikopo kwa 
wakulima wadogo.

Alisema kuwa suala la sera ku-
sisitiza Benki Kuu  kutoa sheria 
itaelekeza  taasisi za fedha kutenga 
asilimia 60 ya mikopo itakayotole-
wa  kwa wazalishaji.

Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, George Simbachawene (katikati), akizungumza na waandishi wa 
habari, jijini Dodoma juzi,  kuhusu maandalizi ya maadhimisho ya sherehe za miaka 58 ya Muungano wa Tanganyika na Zan-
zibar, zitakazofanyika kitaifa Aprili 26 mwaka huu,  jijini humo. Kushoto ni Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais (Muun-
gano na Mazingira), Selemani Jafo na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, Sera, Uratibu na Baraza la 
Wawakilishi, Hamza Hassan Juma. PICHA: PETER  MKWAVILA  
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Na Nebart Msokwa, KYELA

K
ATIKA hali isiyokuwa ya 
kawaida, mchakato wa 
makabidhiano ya meli 
za Ziwa Nyasa kutoka 

Mamlaka ya Bandari Tanzania 
(TPA) kwenda kwa Kampuni ya 
Meli Tanzania (MSCL), umeanza 
kufanyikia mkoani Mwanza bada-
la ya Mbeya mahali zilipo meli 
hizo.

Taarifa ambazo gazeti hili limei-
pata inaonesha maofisa wa TPA, 
MSCL na wengine kutoka Wizara 
ya Ujenzi na Uchukuzi, walikutana 
jijini Mwanza Aprili 12, mwaka 
huu kwa ajili ya kukamilisha hati 
ya makabidhiano ya meli hizo.

Hatua hiyo ni sehemu ya 
utekelezaji wa agizo la serikali 
la kuitaka Mamlaka ya Bandari 
kukabidhi meli zote inazozimi-
liki ndani ya Ziwa Nyasa kwenda 

kwa Kampuni ya Meli Tanzania 
kwa lengo la kuongeza ufanisi wa 
uendeshaji wa meli hizo.

Kwa niaba ya serikali, agizo 
hilo lilitolewa Machi Mosi, mwaka 
huu na Naibu Waziri wa Ujenzi 
na Uchukuzi, Atupele Mwakibete, 
alipofanya ziara katika Bandari 
ya Kiwira wilayani Kyela mahali 
yalipo makao Makuu ya Bandari 
za Ziwa Nyasa.

Akiwa bandarini hapo, Naibu 
Waziri huyo alishuhudia meli zote 
tatu mpya zilizojengwa na serikali 
hivi karibuni kwa gharama ya zai-
di ya Sh. bilioni 27 zikiwa hazifanyi 
kazi na zimeegeshwa bandarini 
hapo ikiwamo ya abiria.

Katika ziara hiyo, Naibu Waziri 
Mwakibete, alitoa mwezi mmoja 
kwa Mamlaka ya Bandari kukamil-
isha matengenezo ya meli ya abiria 
ya MV Mbeya II ili ianze kutoa hu-
duma ya usafiri kwa wananchi 

wa mwambao wa Ziwa Nyansa 
ambao wana uhitaji wa huduma 
hiyo. Hata hivyo, Aprili 19, mwaka 
huu, Naibu Waziri Mwakibete, al-
irejea tena bandarini hapo kwa 
lengo la kufuatilia utekelezaji wa 
maelekezo yake na kushuhudia 
matengenezo ya meli hiyo yakiwa 
bado hayajaanza jambo ambalo 
lilionyesha kumkera.

Kutokana na hali hiyo Naibu 
Waziri alitoa mwezi mmoja kwa 
maofisa wa TPA na wa Shirika la 
Bima la Taifa (NIC), kukamilisha 
matengenezo ya injini ya meli hiyo 
yanayogharimu zaidi ya Sh. milio-
ni 300 huku akitishia kuwaondoa 
kwenye nafasi zao maofisa wana-
okwamisha matengenezo hayo.

“Tunataka meli hii itengen-
ezwe, hatutaki longolongo zenu, 
tuliwapa mwezi mmoja, lakini 
mmeishia kufanya hizo ‘procure-
ment’ (manunuzi), nawapa tena 

mwezi mmoja na msipokamilisha 
tutachukua maamuzi magumu ya 
kuwaondoa kwenye nafasi zenu,” 
alisema Mwakibete.

Pamoja na maagizo hayo, 
Naibu Waziri alipokea taarifa 
ya utekelezaji wa maagizo yake 
ya Machi mosi na iliwasilishwa 
na Mkurugenzi wa Huduma za 
Meli wa TPA, Kapteni Abdallah 
Mwengamno.

Kwenye taarifa hiyo ambayo 
Nipashe lilifanikia kupata nakala, 
inaonesha namna mchakato wa 
makabidhiano ya meli hizo kati ya 
TPA na MSCL ikiwa ni utekelezaji 
wa maagizo ya Naibu Waziri.

Mwengamno alisema baada ya 
kikao cha kwanza cha mchakato 
wa makabidhiano kufanyika 
Mwanza, pia timu ya wataalamu 
wa TPA, MSCL na wizara, wanaku-
sudia kufanya ukaguzi wa meli 
hizo Aprili 25, mwaka huu.

Mshangao meli za Ziwa Nyasa
makabidhiano kufanyika Mwanza 

Na Nebart Msokwa, BUSOKELO

BAADHI ya walimu wa masomo 
ya Hisabati na Sayansi wa Hal-
mashauri ya Busokelo, wilayani 
Rungwe katika Mkoa wa Mbeya, wa-
nadaiwa kuwafundisha wanafunzi 
kwa kutumia mitaala ya zamani 
hali inayosababisha idadi kubwa ya 
wanafunzi kutofanya vizuri kwenye 
mitihani.

Hali hiyo imebainika kupitia utafi-
ti maalumu uliofanywa na waha-
dhiri wa Chuo Kikuu cha Sayansi na 
Teknolojia Mbeya (MUST), ambao 
umebaini kwamba walimu hao ha-
watumii mitaala mipya iliyotolewa 
na serikali.

Msimamizi wa Mradi wa Kuende-
leza Masomo ya Hisabati na Sayansi 
kwa Shule za Sekondari (SMASE), 
Mkoa wa Mbeya, ambaye pia ni 
mhadhiri wa Chuo cha MUST, Dk. 
Leoncia Kibani, alisema hali hiyo 
inazorotesha elimu.

Alisema walibaini pia hali hiyo 
kupitia kwa walimu wanaotoka 
Busokelo kwenda kujiendeleza 
kielimu katika chuo hicho na wa-
nabainika kuwa na mtazamo wa 
kizamani ambao unazingatia zaidi 
mtaala badala ya ujuzi.

“Wengi unakuta bado wako kwe-
nye ule mfumo wa zamani ambao ni 
tofauti na ulioelekezwa na serikali, 
sasa ufundishaji wa mtindo huu 

unasababisha wanafunzi kutokuwa 
na ujuzi       kama ambavyo mtaala 
mpya unaelekeza,” alisema Dk. Le-
oncia.  

Mwenyekiti wa Chama cha Kuen-
deleza Masomo ya Hisabati na Say-
ansi mkoani Mbeya, Zawadi Komba, 
alisema mfumo wa utunzi wa miti-
hani unaosimamiwa na Baraza la 
Mitihani la Taifa (NECTA) unazinga-
tia zaidi umahiri wa wanafunzi.

Alisema walimu ndiyo watu 
wenye wajibu wa kuhakikisha 
wanafunzi wanakuwa na umahili 
kwenye kujibu mitihani na kwamba 
kitendo cha walimu hao kuendelea 
kutumia mitaala ya zamani ni kupo-
tosha wanafunzi.

Alisema walimu wanatakiwa ku-
pata mafunzo ili wawafundishe wa-
nafunzi kwa kuzingatia mfumo huo 
mpya ambao unawasaidia kumudu 
kujibu mitihani.

“Huu mfumo mpya ni mzuri 
kwa sababu unamuwezesha mwa-
nafunzi kujibu mitihani kwa uelewa 
na sio wa kukariri kama ilivyokuwa 
kwenye mtaala wa zamani,” alisema 
Zawadi.

Mwenyekiti wa Chama cha 
Wakuu wa Shule za Sekondari 
(TAHOSSA), Mkoa wa Mbeya, Mwal-
imu Shaban Mwale, aliwataka wal-
imu wa halmashauri hiyo kuzinga-
tia mitaala mipya inayoandaliwa 
na serikali ili kuendana na maeneo 

mengine.
Alisema shule zote za halmashau-

ri hiyo zinatakiwa kuwapima wa-
nafunzi kwa kutunga mitihani in-
ayopima umahili badala ya kupima 
ufaulu wa zamani.

Akifungua mkutano huo maalu-
mu wa walimu wa masomo ya Hisa-
bati na Sayansi katika Halmashauri 
ya Busokelo, Ofisa Elimu wa Mkoa 
wa Mbeya, Mwalimu Ernest Hinju, 
alitoa onyo kwa walimu wanaoki-
uka mitaala.

Alisema mwalimu yeyote anayeki-
uka utaratibu huo, atachukuliwa 
hatua kali za kisheria ili kukomesha 
utaratibu huo wa walimu wanaoki-
uka utaratibu wa mitaala ya elimu.

Mgomo wa 
daladala watikisa 
kwa siku mbili
Na Nebart Msokwa, TUNDUMA

MGOMO wa daladala watikisa 
Mji wa Tunduma mkoani Songwe 
kwa siku ya pili mfululizo am-
bapo madereva wanataka nauli 
ziongezeke kutokana na ongeze-
ko la bei ya mafuta na serikali 
imezuia mpaka utaratibu mpya 
utakapotolewa.

Madereva hao wamekuwa 
wakifanya fujo kwa kuzuia vy-
ombo vingine vya usafiri kubeba 
abiria katika kipindi hiki cha 
mgomo jambo ambalo limesaba-
bisha serikali kuingilia kati na 
kutishia kuwachukulia hatua za 
kisheria

Jana Mkuu wa Wilaya ya Mom-
ba, Fakh Lulandala, ameagiza 
pikipiki za magurudumu matatu 
maarufu kwa jina la bajaji kue-
ndelea kufanya kazi ya kubeba 
abiria kutoka Tunduma mpaka 
Mpemba ambako awali walikuwa 
hawaruhusiwi.

Lulandala aliliagiza Jeshi la 
Polisi wilayani humo kufuatilia 
na kuwachukulia hatua kali ma-
dereva daladala watakaowazuia 
madereva bajaji na vyombo 
vingine kubeba abiria.

Vilevile, aliwataka kama wa-
naendelea na mgomo huo yuko 
tayari kuagiza magari mengine 
yakiwamo ya serikali kuanza 
kubeba abiria ili kuwasaidia 
wananchi ambao wanashindwa 
kufanya shughuli zao.

“Mimi ndiye Mkuu wa Wilaya 
hii na hili nitalimudu, siwezi ku-
subiri Rais Samia au Mkuu wangu 
wa mkoa aje, nawatahadharisha 
madereva ambao wanafanya fujo 
waache mara moja vinginevyo 
nitawashughulikia,” alisema 
Lulandala.

Hata hivyo, alisema hawezi 
kuruhusu nauli kupanda mpaka 
serikali kupitia Mamlaka ya 
Usafiri wa Nchi Kavu (LATRA), 
itakapotangaza nauli mpya.

Baadhi ya walimu wadaiwa kufundisha mitaala ya zamani

Wanafun-
zi wa 
Shule ya 
Sekondari 
ya Loleza, 
waki-
fuatilia 
mafunzo 
ya elimu 
ya makuzi 
kwa wa-
sichana, 
yaliyoan-
daliwa 
na moja 
ya taasisi 
zinazo-
husika na 
masuala 
ya makuzi 
ya vi-
jana, jijini 
Mbeya, 
hivi 
karibuni. 
PICHA: 
NEBART 
MSOKWA
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HABARI ZANZIBAR

SMZ yataka
uvuvi 
haramu 
udhibitiwe
Na Rahma Suleiman,            
ZANZIBAR

KAMATI za utendaji za wa-
vuvi wa hifadhi ya Kisiwa cha 
Tumbatu (TUMCA) zimetakiwa 
kuwa mstari wa mbele katika 
kupiga vita uvuvi haramu 
unaoendelea kufanyika katika 
maeneo ya hifadhi hiyo.

 Mkurugenzi wa Idara  ya 
uhifadhi wa maeneo ya Baha-
ri Zanzibar, Dk Makame Omar 
Makame, aliyasema hayo 
jana katika kikao cha kujadili 
maendeleo na changamoto 
zinazojitokeza katika mae-
neo ya hifadhi kilichofanyika  
Maruhubi Mjini Zanzibar.

 Dk Makame alisema kuto-
kana na ukaribu uliopo kati 
ya wavuvi na  kamati tendaji 
ya uvuvi upo uwezekano 
mkubwa wa kuwatambua 
wavuvi wanaotumia mitego 
haramu, hivyo kamati tendaji 
zinapaswa kutoa taarifa  kwa 
taasisi husika ili kuwadhibiti 
watu hao . 

Aidha alisema Serikali ina 
mpango wa kuongeza boti 
mbili kwa ajili ya doria za 
ukusanyaji wa mapato ya 
kiingilio cha watalii na doria 
ya kudhibiti uharibifu unao-
fanyika katika eneo la hifadhi 
ya Tumca.

 Alisema serikali ya 
Zanzibar imekuja na sera 
ya uchumi wa buluu  kwa 
lengo la kuinua uchumi kwa 
matumizi endelevu  kupitia 
sekta ya ukulima wa mwani, 
ufugaji wa mazao ya baharini 
na utalii ambazo  ni chachu 
ya maendeleo.

 Naye Meneja wa Hifadhi 
ya Tumbatu, Said Shaib Said, 
alisema jitihada za pamoja 
zinahitajika kwa wakuu wa 
madiko na maafisa uvuvi 
pamoja na kamati tend-
aji za Tumca  kusimamia 
zoezi la wauzaji  wa samaki 
wachanga waliovuliwa kwa 
uvuvi usiokubalika kisheria 
ili kupunguza wimbi la uvuvi 
haramu usizidi kuendelea.

 Meneja wa hifadhi ya 
Ghuba ya Minai, Mwaka Haji 
Abdalla, aliwataka wavuvi 
wa dagaa kufuata taratibu za 
kisheria. 

Ofisa Mipango wa Idara 
ya maeneo ya Hifadhi za 
Bahari Zanzibar, Mchanga 
Said Khamis aliwataka wa-
shiriki wa kikao hicho kurudi 
katika shehia zao kutoa elimu 
waliyopatiwa  ya kuachana 
na uchafuzi wa kimazingira 
kupitia uvuvi haramu, utumi-
aji wa taa za kuzamia chini 
ya bahari na wizi wa samaki 
katika mahema ya wavuvi.

Mustafa Muhammed Ali, akimpima mtoto wake uzito, baada ya kumpeleka katika kliniki ya Hospitali ya Kivunge, Mkoa wa Kaskazini Unguja jana, 
utamaduni ambao haujazoeleka kutokana na imani kwamba mama pekee ndiye mwenye jukumu hilo. PICHA: RAHMA SULEIMAN

Mwinyi: Z’bar ina fursa nyingi 
za uwekezaji uchumi wa buluu
Na Rahma Suleiman,           
ZANZIBAR

R
AIS wa Zanzibar Dk. Hus-
sein Ali Mwinyi amesema 
Zanzibar ina fursa nyingi 
za uwekezaji katika sekta 

ya uchumi wa buluu, kikiwamo 
kilimo cha mwani na uvuvi wa ba-
hari kuu.

  Dk. Mwinyi alitoa kauli hiyo 
Ikulu Zanzibar alipozungumza na 
ujumbe wa baadhi ya wawekezaji 
kutoka Uingereza ulioongozwa na 
Msaidizi wa Waziri Mkuu katika 

masuala ya Biashara, Lord Wanley, 
ambao pia uliambatana na Balozi 
wa Uingereza nchini,  David Con-
car.  

Alisema Serikali anayoion-
goza inafurahi kufanya   kazi na   
wawekezaji katika miradi mbalim-
bali iliyomo katika sekta ya uchu-
mi wa buluu. 

Alizitaja baadhi ya changamoto 
zinazokabili maeneo hayo ni uko-
sefu wa soko na kiwango kidogo 
cha bei katika zao la mwani.

Alisema ujio wa ujumbe huo 
utatoa fursa kwa kampuni mbal-

imbali zinazohitaji kufanyakazi 
katika maeneo mbalimbali ya 
uwekezaji. 

Wanley aliwatambulisha baa-
dhi ya wawekezaji alioambat-
ana nao na aina  ya miradi ya 
uwekezaji ambapo miongoni mwa 
wawekezaji hao ni wanaoshughu-
lika na uwekezaji katika miradi ya 
kilimo cha mwani, ujenzi wa boti, 
miundombinu ya barabara na 
uwanja wa ndege. 

Waziri wa Uchumi wa Buluu na 
Uvuvi, Suleiman Masoud Makame, 
alisema ujio wa ujumbe huo ni 

hatua ya mwendelezo kutokana 
na mkutano wa biashara kati ya 
Tanzania na Uingereza ambao uli-
fanyika nchini Novemba 16, 2021.         

Alisema ujumbe huo umekuja 
nchini kwa dhamira ya kuangalia 
fursa   za uwekezaji, hususan ka-
tika sekta  ziliomo   katika uchumi 
wa       buluu     na      maeneo men-
gineyo. 

Alisema ujumbe huo umepanga 
kukutana na kufanya majadiliano 
na wafanyabaishara kutoka sekta 
binafsi   katika Hoteli ya Serena 
Inn.   

Hemed aanika faida za Muungano
Na Rahma Suleiman,             
ZANZIBAR

MAKAMU wa Pili wa Rais wa 
Zanzibar, Hemed Suleiman Abdul-
la, amesema kuwapo kwa Muun-
gano wa Tanzania kumesababisha 
kupatikana fursa za kisiasa, kiu-
chumi na kijamii.

Hemed alitaja fursa hizo katika 
uzinduzi wa kongamano la miaka 
58 ya Muungano wa Tanzania na 
kumbukumbu ya miaka 50 ya Hay-
ati Sheikh Abeid Amani Karume.

Alisema tangu kuasisiwa kwa 
Muungano wa Tanzania mwaka 
1964, Watanzania wamekuwa wak-
ipata fursa katika nyanja mbalim-

bali hasa muingiliano wa kidamu 
na kiuchumi uliopo ambao ume-
sababisha uwapo wa idadi kubwa 
ya wawekezaji na wafanyabiashara 
Tanzania.

Alisema Serikali ya Tanzania na 
Serikali ya Zanzibar   zitaendelea 
kusimamia dhana ya Muungano ili 
kuuimarisha uzidi kukua kwa ma-
slahi ya watanzania huku akigusia 
kuondoa kero 11 za Muungano zi-
lizopatiwa ufumbuzi.

Hemed alieleza uhalali wa 
Muungano wa Tanzania na kuwa-
taka wananchi kuendelea kuuso-
ma vyema Muungano huo ili kujua 
historia ya nchi yao.

Alimpongeza Rais Samia Suluhu 

Hassan kwa kuendelea kuitangaza 
Tanzania katika mataifa mbal 
mbali, jambo ambalo linakuza di-
plomasia pamoja kutangaza mengi 
yaliyopo nchini.

Hemed aliwataka Wazanzibari 
kuenzi na kulinda jitihada Hayati 
Karume kwa kushirikiana na wa-
namapinduzi walijitoa kwa ajili ya 
Wanzabari     na kufanikisha kua-
sisiwa kwa Muungano wa Tanza-
nia.

Alisema uwapo wa amani na 
utulivu nchini ni moja kati ya faida 
kubwa za Muungano  ambapo al-
ivipongeza vyombo vya ulinzi na 
usalama kwa kuendelea kuhakiki-
sha Tanzania inapiga hatua kiu-

chumi kwa amani.
Kaimu Waziri wa Nchini Ofisi 

ya Makamu wa Pili wa Rais Sera, 
Uratibu na Baraza la Wawakilishi, 
Harun Ali Suleiman, alieleza kuwa 
uwepo wa  Muungano wa Tanza-
nia ni tunu ya kipekee ambayo ni 
vyema kuendelea kulindwa.

Akiwasilisha mada kuhusu fursa 
za Zanzibar katika Muungano wa 
Tanzania Waziri wa Ujenzi, Ma-
wasiliano na Uchukuzi, Dk Khalid 
Salum Muhamed, alieleza kuwa 
Zanzibar imefaidika katika nyanja 
mbalimbali katika Muungano 
akitolea mfano fursa za mikopo, 
elimu ya juu, pamoja na ulinzi na 
usalama.
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HABARI KITAIFA

Taharuki yaibuka sababu tetemeko, 
wananchi waomba msaada serikalini 

Na Julieth Mkireri,  
KIBAHA

JESHI la Polisi mkoani 
Pwani linamshikilia mtu 
mtu mmoja mwanaume 
(27) jina limehifadhiwa, 
kwa tuhuma za kumuua 
kwa  kitu chenye ncha 
kali mfanyakazi wa ndani,  
Dawiya Mshihiri(30).

Taarifa iliyotolewa na 
Kamanda wa Polisi Mkoa 
wa Pwani, Pius Lutumo 
jana ilieleza kuwa mtuhu-
miwa ambaye ni mfan-
yakazi wa kulisha mifugo 
anadaiwa kufanya tukio 
hilo Aprili 20 majira ya 
mchana katika Mtaa wa 

Mkoani ‘B’ Wilaya ya Kiba-
ha.

Kamanda Lutumo 
alisema katika tukio hilo 
mtuhumiwa alimsham-
bulia Dawiya kwa kitu 
chenye ncha kali maeneo 
mbalimbali  ya mwili na 
kumsababishia kifo. 

Alisema mtuhumiwa 
baada ya kutekeleza tukio 
hilo alijaribu kunywa 
sumu, lakini hakufanikiwa 
alikamatwa na kupelekwa 
katika Hospitali ya Ru-
fani ya Tumbi kwa ajili ya 
matibabu akiwa chini ya 
ulinzi.

Kamanda alieleza kuwa 
chanzo cha tukio hilo ki-

naendelea  kuchunguzwa 
na wakikamilisha mtuhu-
miwa atafikishwa ma-
hakamani.

Kamanda Lutumo alise-
ma mtuhumiwa pamoja 
na marehamu wote wali-
kuwa wafanyakazi katika 
nyumba ya Samweli.

Mwenyekiti  wa mtaa 
huo,  Shabani Kasamia, 
alisema alipata taarifa ya 
tukio hilo akiwa Mailimo-
ja ndipo alipopiga simu 
polisi na kuwajulisha.

Alisema walipofika ka-
tika nyumba hiyo wakiwa 
na polisi walikuta tayari 
mfanyakazi huyo akiwa 
ameshafariki akiwa ndani 

ya nyumba hiyo huku 
kukiwa na watoto ambao 
walikua wanashinda na 
dada huyo.

Alieleza kuwa polisi 
walipozunguka nyuma 
ya nyumba kukagua wal-
imkuta kijana huyo akiwa 
amelala kwenye kitanda 
nyumba ya uani akiwa 
amekunywa sumu.

Nipashe ilifika nyumba 
lilipotokea tukio hilo maji-
rani walielezea kuwa wa-
fanyakazi wote wameku-
wa wakifanya kazi katika 
nyumba hiyo kwa muda 
mrefu na hawakugundua 
kama kulikuwa na tatizo 
kati yao.

‘Houseboy’ mbaroni madai  kuua ‘housegirl’

Na  Neema Sawaka, KAHAMA

WANANCHI katika kata ya Ul-
owa, Halmashauri ya Ushetu, Ka-
hama mkoani Shinyanga, wame-
kumbwa na taharuki baada ya 
kutokea kwa tetemeko la ardhi. 

Kutokana na hali hiyo, wa-
nanchi hao wameiomba serikali 
kuwapatia  mahema kwa ajili ya 
kulala nje ili kuepuka maafa ya-
nayoweza kujitokeza.

Baadhi ya wananchi walim-
wambia mwandishi wa habari 
hii kwamba kwa sasa wamekuwa 
na hofu kutokana na tetemeko 
hilo ambalo limewafanya kua-
cha kulala ndani ya nyumba 
hasa kukithiri kwa milipuko 
mikubwa ambayo imekuwa iki-
toka ardhini. Walisema kwa sasa 

wameamua na familia zao kulala 
ofisi za kata.

Wananchi hao walitoa kilio 
chao wakati Mkuu wa Wilaya 
ya Kahama, Festo Kiswaga, ali-
potembelea kata hiyo na kujio-
nea taharuki hiyo ambayo im-
ezua hofu kubwa kwa wananchi 
wa maeneo hayo kwa wakati huu.
Walisema milipuko hiyo ilianza 
tangu Agosti, mwaka jana, na 
imekuwa ikiongezeka kila siku 
lakini kwa hiyo ambayo imeku-
wa kwa sasa imezidi, hivyo  wa-
naomba serikali kufanya uchun-
guzi na kujua chanzo chake na 
kuwaondolea hofu waliyo nayo.

Mmoja wa wananchi hao, Don-
ald Shija, alisema milipuko hiyo 
imekuwa ikitokea hadi mara 
kumi kwa siku chini ya ardhi 

mithili ya mabomu na kuongeza 
kuwa hali hiyo hawajawahi kuo-
na tangu kuzaliwa kwao.

“Nakumbuka mara ya mwisho 
kusikia tetemeko la ardhi ilikuwa 
mwaka 1984 na lilikuwa si la 
namna hii kwani hili limekuwa 
likilipuka katika eneo moja kwa 
muda  mrefu hali ambayo kwa 
sisi kama wakazi wa maeneo 
hayo, tunaomba serikali ifanye 
uchunguzi kujua chanzo ni nini,” 
alisema.

Alisema kutokana na hali hiyo 
kuendelea siku hadi siku, wa-
naomba watafiti wa miamba ku-
toka serikalini  wa kupima  eneo 
hilo   kwa kuwa  matukio hayo 
yanatokea mara kwa mara na 
kuwasababishia hofu wananchi.

Mkuu wa Jeshi la Zimamoto na 

Uokaji Wilaya ya Kahama, Mk-
aguzi  Hanafi Mkilindi, aliwataka 
wananchi kujua kuwa eneo hilo 
ni mkondo mkubwa na njia ya 
matetemeko na kuongeza kuwa 
ni bora wakajenga nyumba ima-
ra na zenye lenta lili zisianguke 
wakati wa milipuko.

Aliwataka wananchi hao wak-
isikia tetemeko hilo   kwenda 
kujisitiri katika maeneo yaliyo 
salama kama katika kingo za 
nyumba, uvunguni au chini ya 
meza huku walioko nje wasiingie 
tena ndani ili kuepukana na 
maafa yanayoweza kutokea.

Naye Kiswaga alisema serikali 
ina mpango mkubwa wa kutoa 
elimu ya matetemeko   kwa wa-
nanchi huku akiongeza kuwa 
tetemeko hilo si la kawaida na ni 

la aina yake kwa kuwa limekuwa 
likitoa milio kama ngoma chini 
ya ardhi.

Alisema tatizo hilo linaweza 
kuwa la miamba iliyoko chini 
kwa kuwa na mgandamizo 
mkubwa na kuongeza kuwa 
taarifa za kutokea kwa tukio hilo 
ni anazo na kuongeza kuwa eneo 
hilo ni moja ya njia za mateteme-
ko ya ardhi.

Hata hivyo, Ofisa Madini Mkazi 
Mkoa wa Kimadini wa Kahama, 
Jeremiah Hango, alisema wali-
fika katika eneo hilo na kusikia 
mitikisiko na kwamba katika 
Wizara ya Madini, kuna Wakala 
wa Jiolojia Tanzania (GST) na 
wataalamu wake watakuja kwa 
ajili ya kutoa elimu kwa wa-
nanchi juu ya hali hiyo.

Meneja Uhusiano wa Benki ya CRDB tawi la Premier la Palm Beach, jijini Dar es Salaam, Samia Karim (kulia), 
akikabidhi pesa taslimu Sh. milioni 10 kwa Mshindi wa bahati nasibu ya Biko, Saida Chitime, mkazi wa Mba-
gala, jana. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Tanzania mwenyeji 
mkutano PRO Afrika
Na Maulid Mmbaga

TANZANIA imepata fursa ya kuchaguliwa kuwa 
mwenyeji wa mkutano wa mwaka wa maofisa 
uhusiano wa umma barani Afrika wenye lengo la 
kukuza taaluma na ushirikiano wa kisekta.

Akizungumza na waandishi wa habari jana jijini 
Dar es Salaam, Katibu Mkuu wa Chama cha Wa-
nataaluma wa Uhusiano na Umma nchini (PRST), 
Ndege Makura, alisema mkutano huo unatarajiwa 
kufanyika jijini hapo kuanzia Mei 23 hadi 27, 
mwaka huu na unalengo la kuongeza uelewa 
kiutendaji na kuimarisha umoja ndani ya Bara la 
Afrika.

Pia, alisema faida nyingine ya mkutano huo ni 
kuonyesha dira ya taasisi ya uhusiano wa umma, 
kutoa fursa ya kuonyesha na kutangaza vivutio 
vya kiutalii na uwekezaji na kuchochea ukuaji wa 
uchumi wa taifa kupitia wageni mbalimbali wa 
kimataifa watakaoshiriki katika mkutano huo.

“Mkutano huo pia utakuwa na matukio matatu 
ikiwamo kufanya mazungumzo na wanafunzi wa 
vyuo vikuu wanaosomea uhusiano wa umma na 
uandishi wa habari kwa ujumla na kukutana na 
wanataaluma wote wa ndani na nje ya nchi.

“Tukio lingine ni kuwaonyesha fahari zetu kama 
taifa, kufanya utalii na wageni zaidi ya 300 ambao 
wamesha idhinisha kuwa watakuja kutoka bara la 
Afrika, Ulaya na Amerika akiwamo Rais wa Chama 
cha Maofisa Uhusiano Duniani (IPRA) ya London,” 
alisema Makura.

Aliongeza kuwa huo ni mkutano wa kwanza 
kufanyika Tanzania ambao pia unatarajiwa kuhud-
huriwa na mabalozi wa Afrika wanaowakilisha 
nchi zao nchini, huku akieleza kuwa huo ni muen-
delezo wa kampeni iliyoanzia mwaka 2015 ya 
kusemea bara la Afrika kwa mambo mazuri.

Kwa upande wake Makamu wa Rais wa PRST, 
Mary Kafyone, alisema chama hicho kiko tayari 
kushirikiana na serikali katika kulitangaza taifa 
kupitia mkutano huo na wanaunga mkono juhudi 
za Rais Samia Suluhu Hassan za kuifungua nchi.

Vile vile, alitoa wito kwa maofisa uhusiano 
wote nchini kutoka mashirika binafsi na taasisi za 
umma, kushiriki mkutano huo kwa kuwa watapata 
fursa ya kujifunza mbinu mbalimbali za jinsi ya 
kuisemea Tanzania ili izidi kuwa kinara.

“Mara nyingi taarifa za wenzetu zinazotoka 
kuhusu Afrika na Tanzania zinakuwa hasi, kwa-
hiyo tunataka watu wa uhusiano wa umma (PRO) 
kubadilisha hiyo dhana na kuhakikisha tunasemea 
mazuri taasisi zetu na taifa letu ili tuweze kusonga 
mbele,” alisema Mary.



Na Cheji Bakari, TANGA

L
ICHA ya Coastal Union kuen-
delea kupata matokeo mabaya 
katika mechi zake za Ligi Kuu 
Tanzania Bara, uongozi wa timu 

hiyo umesema bado wanayo nafasi ya 
kujirekebisha na hatimaye kujinusuru 
kubakia katika ligi hiyo kwenye msimu 
ujao.

Coastal Union imeendelea kusuasua 
licha ya kurejea kwa aliyekuwa kocha 
mkuu, Juma Mgunda ambaye aliwahi 
kubadilishiwa majukumu.

Mwenyekiti wa Kamati ya Hamasa ya 
Coastal Union, Salim Bawaziri aliliam-
bia gazeti hili wanaendelea kujipanga 

kuhakikisha wanapata matokeo chanya 
kwenye mechi tisa zilizobakia na ame-
wataka mashabiki na wanachama wao 
kutokuwa na hofu.

Bawaziri alisema kupoteza 
mechi dhidi ya Tanzania Pris
ons FC ya jijini Mbeya ni hali

 ya kawaida ya mchezo na wa
naamini watafanya vizuri zai
di katika michezo inayofuata.
“Ile ni hali ya mchezo tu, lakini nataka 

nikwambie bado tuna nafasi ya kufanya 
vizuri zaidi,” alisema Bawaziri.

Katika mechi tatu ambazo, Joseph 
Lazaro alikuwa na timu hiyo alishinda 
moja dhidi ya KMC wakati alipata su-

luhu dhidi ya Azam FC na kufungwa 
mchezo mmoja dhidi ya Ruvu Shooting.

Katika msimamo wa Ligi Kuu Tanza-
nia Bara, Coastal Union ipo katika nafasi 
ya 13 ikiwa na pointi 21 baada ya kushin-
da michezo mitano, kutoa suluhu mechi 
sita na kupoteza michezo tisa.

Katika michezo tisa ambayo Coastal 
Union imebakiza, mechi nne itacheza 
nyumbani na iliyobakia watacheza 
ugenini.

Michezo itakayochezwa nyumbani 
ni dhidi ya Kagera Sugar, Geita Gold 
FC, Polisi Tanzania na Biashara United 
wakati watalazimika kusafiri kuwafuata 
Namungo FC, Mbeya Kwanza, Mbeya 
City, Mtibwa Sugar na Dodoma Jiji.

Na Shufaa Lyimo

MASHINDANO ya vijana ya wenye 
umri chini ya miaka 12 ya tenisi Af-
rika yamepangwa kufanyika kuanzia 
Aprili 26 hadi Mei 2, mwaka huu 
nchini Rwanda, imefahamika.

Akizungumza na gazeti hili jijini 
Dar es Salaam jana, Mwenyekiti wa 
Chama cha Tenisi Tanzania (TTTA), 
Denis Makoi alisema mashindano 
hayo yatashirikisha nchi wanachama 
11 na kwa upande wa Tanzania jumla 
ya wachezaji sita wanatarajiwa 
kwenda kupeperusha bendera ya 
nchi.

Makoi alisema kikosi hicho cha 
Tanzania kitakuwa na wachezaji wa-
sichana watatu na wavulana watatu, 
ambao tayari wameshaanza maan-
dalizi kwa ajili ya kushiriki michuano 
hiyo.

“Lengo la mashindano hayo ni 
kupata timu ya Taifa itakayoshiriki 
mashindano ya Afrika ambayo 
yatafanyika baadaye mwaka huu,” 
alisema Makoi.

Alitaja majina ya wachezaji ambao 
wataiwakilisha Tanzania katika 
michuano hiyo ni pamoja na Happy 
Michael, Nasma Jumanne na Faith 
Godfrey wakati wavulana ni Hamis 
Kashimba, Mohamed Hassan na 
Fredy Ongige.

Aliongeza wachezaji hao wana-
nolewa na makocha wenye uzoefu 
wa juu katika mchezo huo ambao ni, 
Majuto Majaliwa na Olais Mollel.

COASTAL UNION YAAHIDI
KUANZA KUVUNA POINTI

Nyota sita 
wa tenisi 
kuchuana 
Rwanda
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Wachezaji wa Timu ya Soka ya Taifa ya Wasichana wa umri chini ya miaka 17 (Serengeti Girls), wakifanya mazoezi 
kujiandaa mchezo wa marudiano wa kusaka tiketi ya kushiriki fainali za Kombe la Dunia (U-17), dhidi ya Burundi 
utakaochezwa Mei Mosi, mwaka huu kwenye Uwanja wa Amaan, Zanzibar. PICHA: TFF

Na Saada Akida 

KOCHA Mkuu wa Simba Queens, Se-
bastian Nkoma, amesema hatabweteka 
na ushindi waliopata katika mechi iliyo-
pita ya Ligi Kuu ya Wanawake Tanzania 
dhidi ya Ilala Queens na sasa nguvu ana-
zielekeza kuhakikisha pia anawafunga 
watani zao, Yanga Princess.

Simba Queens ilipata ushindi mnono 
wa mabao 5-1 dhidi ya Ilala Queens ka-
tika mchezo wa Ligi Kuu ya Wanawake 
Tanzania uliochezwa kwenye Uwanja 
wa Mo Arena juzi na kuendelea kujiima-
risha katika msimamo wa ligi hiyo.

Mechi kati ya Yanga Princess dhidi 

ya Simba Queens itachezwa Jumapili 
kwenye Uwanja wa Uhuru jijini Dar es 
Salaam.

Nkoma aliliambia gazeti hili anaende-
lea kupambana kuhakikisha anashinda 
mechi zake zote na hatimaye kufiki-
sha malengo ya kutetea ubingwa wa-
naoushikilia.

“Kuna idadi ya michezo niliyojiwekea 
katika mbio za kusaka ubingwa na tayari 
nimeshinda mechi tatu, sasa ni zamu ya 
kuitazama Yanga Princess, tutahakiki-
sha tunapata pointi tatu muhimu katika 
mchezo huo,” Nkoma alisema.

Kocha huyo alisema anaamini mechi 
hiyo itakuwa ya ushindani licha ya 

mchezo wao wa mzunguko wa kwanza 
kufanikiwa kupata ushindi kwa sababu 
wapinzani wao wameimarika.

“Malengo yangu ya awali kushinda 
mechi sita za mwanzo wa mzunguko wa 
pili, tumefanikiwa kushinda mechi tatu 
na sasa tunaangalia mechi tatu zijazo, 
tukianza na  pambano letu la Kariakoo 
Derby dhidi ya Yanga Princess, tumeji-
panga kuendelea kutafuta pointi tatu,” 
alisema kocha huyo.

Alisema anahitaji kushinda mechi sita 
zilizobakia ili wafikishe pointi 54 amba-
zo hazitafikiwa na timu nyingine yoyote 
inayoshiriki ligi hiyo.

Simba Queens, Yanga mawindoni

Na Shufaa Lyimo

TUMEJIPANGA! Hayo ni maneno 
ya Kocha Mkuu wa Geita Gold, 
Felix Minziro kuelekea mechi yao 
ya Ligi Kuu Tanzania Bara dhidi ya 
KMC itakayochezwa kesho kwenye 
Uwanja wa Shule ya Sekondari 
Nyankumbu.

Minziro aliliambia gazeti 
hili kikosi chake kiko imara na 
anaamini hawatazipoteza pointi za 
mchezo huo.

Alisema anajua wapinzani wao 
wamejipanga pia, lakini rekodi 
nzuri waliyonayo Geita inawapa 
‘jeuri’ ya kutamba kuzibakisha 
pointi nyumbani.

“Tumejipanga vizuri kukutana na 
KMC , tunajua ni mchezo ambao 
unatarajiwa kuwa mgumu kwa 
pande zote, lakini tunasema hawa-
toboi,” alisema Minziro.

Aliongeza tayari ameyafanyia 
kazi makosa aliyoyabaini ka-
tika mchezo uliopita na sasa hivi 
wachezaji wake wanasubiri muda 
kutekeleza mafunzo aliyowapatia.

“Lengo ni kupata pointi tatu 
katika uwanja wetu wa nyumbani, 
tunazidi kuwaomba mashabiki 
waendelee kutuunga mkono, 
tumejipanga kuendelea kuwapa 
heshima,” Minziro alisema.

Geita Gold FC 
yaikamia KMC
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DONDOO ZA SOKA 
MAGAZETI YA ULAYA

MANCHESTER, England 

M
ANCHESTER United im-
ethibitisha kocha wa Ajax, 
Erik ten Hag atakuwa ko-
cha wao mpya wa klabu 

hiyo.
Mholanzi huyo mwenye umri wa 

miaka 52 amekubali mkataba wa 
miaka mitatu pale Old Trafford na 
chaguo la kuongeza mwaka mmoja 
zaidi na atachukua mikoba kutoka 
kwa bosi wa muda, Ralf Rangnick, 
ambaye atahamia katika nafasi ya 
ushauri.

Akikaribia kutwaa taji la tatu la 
Eredivisie akiwa na Ajax muhula 
huu, Ten Hag aliibuka kama chaguo 
sahihi kwa Mashetani Wekundu ka-
tika wiki za hivi karibuni.

Kazi nzuri aliyofanya Amsterdam 
imemfanya Ten Hag ajijengee sifa 
kama mmoja wa makocha wanaovu-
tia zaidi katika kandanda duniani na 

sasa ana jukumu la kurudisha nyaka-
ti nzuri kwa mabingwa hao mara 20 
wa England.

United kwa sasa wako katika nafasi 
ya sita kwenye msimamo wa Ligi Kuu 
England baada ya kichapo cha aibu 
cha mabao 4-0 kutoka kwa Liverpool 
Jumanne usiku.

Ten Hag alisema: “Ni hes
hima kubwa kuteuliwa

 kuwa kocha wa Manches
ter United na nimefura
hishwa sana na changa

moto iliyo mbele yangu. 

“Naijua historia ya klabu hii kubwa 
na shauku ya mashabiki, na nimed-
hamiria kabisa kuendeleza timu 
yenye uwezo wa kuleta mafanikio 
yanayostahili.

“Itakuwa vigumu kuondoka Ajax 
baada ya miaka hii ya ajabu, na 
ninaweza kuwahakikishia mashabiki 

wetu kuhusu dhamira yangu kamili 
na kulenga kukamilisha msimu huu 
kwa mafanikio kabla sijahamia Man-
chester United.”

Mkurugenzi wa Soka wa United, 
John Murtough aliongeza: “Katika 
miaka minne iliyopita akiwa Ajax, 
Erik amejidhihirisha kuwa mmoja 
wa makocha wa kusisimua na wenye 
mafanikio barani Ulaya, anayesifika 
kwa soka la kuvutia, la kushambulia 
na kujitolea kwa vijana.

“Katika mazungumzo yetu na Erik 
kuelekea uteuzi huu, tulivutiwa sana 
na maono yake ya muda mrefu ya 
kuirejesha Manchester United katika 
kiwango tunachotaka kushindana 
nacho, na ari yake na dhamira yake 
ya kufikia hilo.

“Tunamtakia Erik kila la heri an-
apoangazia kufikia mwisho mzuri 
wa msimu huko Ajax na tunatazamia 
kumkaribisha Manchester United 
msimu huu wa joto.”

   Afurahia uteuzi huo na kufunguka ni 
heshima kubwa kwake kupata...

HABARI MICHEZO
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TEN HAG KOCHA 
MPYA WA UNITED

MBAPPE SAFI MADRID

REAL Madrid wana uhakika wa kumsajili, Kylian 
Mbappe mwenye umri wa miaka 23, na watafanya 
kila wawezalo kumpata mshambuliaji huyo wa Paris 
St-Germain na Ufaransa baada ya kukubali mlengwa 
wao mkuu, Erling Braut Haaland, anaelekea Man-
chester City.(Mail)

BELLINGHAM ATAKIWA

REAL Madrid pia wana nia ya kumleta kiungo wa 
kati wa England, Jude Bellingham kule Bernabeu, 
lakini Borussia Dortmund wanatamani sana kusalia 
na kinda huyo mwenye umri wa miaka 18. (Bild)

TRAORE ATAKIWA EVERTON
KLABU ya Everton inamfuatilia Adama Traore 

mwenye umri wa miaka 26 kutoka Wolves kwa nia 
ya kumsajili winga huyo wa Hispania, ikiwa Barce-
lona itakataa chaguo la kufanya uhamisho wake 
wa mkopo Nou Camp kuwa wa kudumu. (Football 
Insider)

HAG APAEWA BAJETI
KOCHA wa anayekuja wa Manchester United, Erik 

ten Hag atakuwa na pauni milioni 200 za kutumia 
kununua wachezaji wapya, huku wachezaji sita wa 
kikosi cha kwanza wakitarajiwa kuondoka katika 
msimu wa joto. (Mirror)

MARTIAL KUREJEA
NYOTA Anthony Martial huenda akarejea Old 

Trafford baada ya kuchezea Sevilla kwa mkopo wa 
msimu mzima kwa sababu klabu hiyo ya Hispania 
haijaanzisha mazungumzo ya kusalia na Mfaransa 
huyo mwenye umri wa miaka 26. (Fabrizio Romano)

POGA HUYO JUVE
WAWAKILISHI wa Paul Pogba wanafanya mazun-

gumzo na Juventus na Real Madrid kuhusu uhamisho 
wa majira ya joto, wakati kiungo huyo wa kati wa 
Ufaransa mwenye umri wa miaka 29 atakapokuwa 
mchezaji huru. (Sky Sports)

CONTE ATAKA USAJILI
KOCHA wa Tottenham, Antonio Conte yuko tayari 

kufanya mazungumzo na Daniel Levy kumwambia 
mwenyekiti wa Spurs kwamba klabu hiyo inahitaji 
kuwasajili wachezaji sita msimu wa joto, huku kiungo 
wa kati wa Leicester na Ubelgiji, Youri Tielemans 
mwenye umri wa miaka 24, akiwa kwenye orodha. 
(Telegraph)

SPENCE ATAKIWA
KLABU ya Tottenham pia inamsaka beki wa kulia 

wa England, Djed Spence mwenye umri wa miaka 
21, ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo Nottingham 
Forest kutoka Middlesbrough. (Mail)

KULUSEVSKI KUBAKI
TOTTENHAM itamsajili winga wa Sweden, Dejan 

Kulusevski kwa mkataba wa kudumu katika majira 
ya joto. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 
21 yuko kwa mkopo wa miezi 18 na Tottenham 
wameamua kulipa Juventus ada ya pauni milioni 24.9 
msimu huu. (Evening Standard)

CARVALHO ATOA NENO
WINGA wa Ureno, Fabio Carvalho mwenye umri 

wa miaka 19 amesema nia ya Liverpool ya kutaka 
kumsajili imeathiri kiwango chake cha mchezo kule 
Fulham. (Metro)

TONEY ATAKA NYONGEZA
IVAN Toney anataka mkataba mpya na nyongeza 

ya mshahara kule Brentford, ambako mshambuliaji 
huyo wa England mwenye umri wa miaka 26 yuko 
chini ya mkataba hadi 2025. (90 Min).
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ARTETA 
AMSIFU 
SAKA KWA 
PENALTI

LONDON, England 

M
IKEL Arteta alimsifu, Bukayo Saka baa-
da ya kuongeza kasi na kufunga pen-
alti yake ya kwanza tangu alipokosa 
kwenye fainali ya Euro 2020 akiwa na 

kikosi cha Timu ya Taifa ya England.
Saka mwenye umri wa miaka 20 alifunga pen-

alti hiyo na kumaliza ushindi muhimu wa Arsenal 
wa mabao 4-2 dhidi ya Chelsea katika dakika za 
lala salama huku wakimaliza msururu wa vichapo 
vitatu mfululizo.

Arteta alifichua hakujua ni nani angepiga mk-
waju wa penalti baada ya Alexandre Lacazette 
kutoka nje ya uwanja.

Kocha huyo Mhispania mwenye umri wa miaka 
40 alisema: “Nilidhani Gabi (Martinelli) angepiga.

“Nilipoona Bukayo aliichukua, kwa uaminifu, 
jambo langu la kwanza ambalo nilifikiria lilikuwa 
nyuma katika msimu wa joto na kile kilichotokea.

“Lakini tena niliwaeleza nyie, hayo yalipotokea 
Bukayo yalitokea kwa sababu fulani na alijifunza 
mengi na akakomaa sana ndiyo maana ana msimu 
ambao amekuwa nao.

“Kwa yeye kuwa na ujasiri wa kusema ‘nitaichu-
kua tena’ kwa sababu nina hakika ilikuwa nyuma 
ya akili yake, kwangu ni jambo jema kwake.”

Matokeo hayo yanawafanya vijana wa Arteta 
kusawazisha pointi na wapinzani wao wa London 
Kaskazini, Tottenham katika vita vya kuwania na-
fasi ya nne.

Pande zote mbili zimesalia na mechi sita kuche-
zwa, ikijumuisha mkutano ambao unaweza kuwa 
muhimu mnamo Mei 12, mwaka huu.

PARIS, Ufaransa

KLABU ya Paris Saint-
Germain ipo kwenye nafa-
si ya kutwaa taji la Ligi Kuu 
Ufaransa baada ya mabao 
ya Kylian Mbappe, Sergio 
Ramos na Marquinhos ku-
wapatia ushindi wa magoli 
3-0 dhidi ya Angers hapo 
juzi.

Matokeo hayo yamei-
fanya timu hiyo ya mji 
mkuu kufikisha pointi 77, 
ikiiongoza Marseille inayo-
shika nafasi ya pili, ambayo 
iliifunga Nantes mabao 3-2, 
kwa pointi 15 ikiwa imesa-
lia michezo mitano. Iwapo 
PSG watashinda kwenye 

Uwanja wa Parc des Princ-
es dhidi ya RC Lens Juma-
mosi, watatwaa taji hilo.

Stade Rennais wako 
nafasi ya tatu wakiwa na 
pointi 56 baada ya ku-
fungwa 2-1 na Strasbourg, 
ambao sasa wako nafasi ya 
nne nyuma yao kwa tofauti 
ya mabao.

Huku Lionel Messi na 
Marco Verratti wakikosa 
mchezo huo kutokana na 
jeraha, PSG walikuwa kwe-
nye kiwango bora.

Mbappe aliwaweka 
mbele kwa bao lake la 22 
la ligi msimu huu alipopi-
ga shuti hafifu kutoka nje 
kidogo ya eneo la hatari 

PSG yakaribia ubingwa Ufaransa

ambalo Anthony Mandrea 
aliweza kugusa kwa ncha ya 
glavu zake tu.

PSG walimaliza wakiwa na 
wachezaji 10 baada ya mche-

zaji wa akiba, Edouard Michut 
kutolewa nje kwa kadi nyekun-
du kwa kumchezea rafu mba-
ya, Romain Thomas.
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DODOMA JIJI YAFUNGUKA
KINACHOWAMALIZA BARA
Na Adam Fungamwango

Z
IKIWA zimebakia mechi tisa ili 
kumalizika kwa msimu huu, 
Katibu Mkuu wa Dodoma Jiji 
FC, Fortunatus John amesema 

uzembe na kutojituma kwa baadhi ya 
watu katika klabu hiyo ndio kumesa-
babisha kutofanya vizuri kwa timu yao 
kwenye mechi za Ligi Kuu Tanzania 
Bara inayoendelea.

Dodoma Jiji imekuwa haifanyi vi-
zuri msimu huu tofauti na msimu ulio-
pita, sababu iliyopelekea hivi karibuni 
kumtimua kocha wake mkuu, Mbwa-
na Makata na nafasi yake kuchukuliwa 
na Mrundi Masoud Djuma, kocha wa 

zamani wa Simba. Fortunatus aliliam-
bia gazeti hili sababu nyingine inay-
owaumiza ni majeruhi ya muda mrefu 
ya baadhi ya wachezaji wao tegemeo 
ambao iliwasajili katika malengo ya 
kukiongezea nguvu kikosi hicho.

“Kuna baadhi ya watu ambao tunad-
hani hawafanyi kazi yao sawa sawa, 
hawajitambui kwa nini wapo hapa, ha-
wajui kwa nini wapo Dodoma Jiji, kwa 
maana hiyo panahitaji msaada ili watu 
kujitambua na kujitolea,” alisema ki-
ongozi huyo.

Aliongeza hali ya Dodoma Jiji hairid-
hishi na kwa sasa viongozi wanaende-
lea kupambana kuhakikisha mambo 
yanabadilika ikiwamo kuwafanyia se-

mina za kuwaweka vyema kisaikolojia 
wachezaji wao kwa ajili ya kutimiza 
vyema majukumu waliyonayo.

“Tuna beki wetu Justin Omari, Au-
gustine Msata na Issa Abushehe, tuli-
wategemea sana kuibeba timu lakini 
wote hawa kwa sasa ni majeruhi,” For-
tunatus alisema.

Hata hivyo, kiongozi huyo amewata-
ka  mashabiki wa timu hiyo waendelee 
kuwa pamoja kwa sababu jitihada za 
kuhakikisha wanamaliza msimu ka-
tika nafasi salama zitafanikiwa.

Dodoma Jiji iko katika nafasi ya 14, 
ikiwa na pointi 21 baada ya kucheza 
mechi 20 na imebakiza michezo 10 tu 
kumaliza msimu.

Na Saada Akida

PAMBANO la kusaka mabondia  
watakaowasindikiza mchuano kati 
ya Selemani Kidunda dhidi ya Tshi-
manga Katompa limepangwa ku-
fanyika siku ya Eid el Fitr kwenye 
Uwanja wa CCM, Tunduru.

Mratibu wa pambano hilo, Se-
lemani Semunyu alisema lengo la 
kuandaa mapambano hayo ya utan-
gulizi ni kuendeleza azma yao ya ku-
hakikisha wanaibua vipaji.

Semunyu alisema maandalizi 
yanakwenda vizuri na anaamini 
mchakato huo utawapata mabondia 
wenye uwezo ambao watapata nafasi 
ya kutambulisha vipaji vyao.

“Mapambano ya utangulizi kabla 
ya Kidunda na Katompa yatapatika-
na kwenye pambano litakalofanyika 
kwenye sikukuu ya Iddi Mosi, Wilaya 
ya Tunduru mkoa wa Ruvuma kila 
kitu kinaenda vizuri na mabon-
dia wanaendelea kujiandaa kwa  
ajili ya mchezo huo,” alisema Semu-
nyu.

Aliwataja mabondia ambao wata-
chuana ni Chidy Benga wa Songea 
dhidi ya Yazidu Khalfan kutoka 
Tunduru wakati Kachara Mngama 
(Tunduru) atazichapa na Junior Ju-
nior (Malawi), Julo Julius dhidi ya 
Mwakinyo Mbabe wote kutoka Tun-
duru huku Karim Mwenda atachua-
na na Giliki Giliki (Tunduru), Matula 
Matula (Tunduru) dhidi ya Aziz Aziz 
(Songea) na Bashiru Kazembe dhidi 
ya Kapinga Kapinga wote kutoka 
Tunduru.

Pambano la Kidunda dhidi ya 
Katompa ambalo ni la kuwania 
mkanda wa ubingwa wa WBF lita-
fanyika Julai, mwaka huu kwenye 
Ukumbi wa Payback Night ulioko 
Songea.

Mabondia 
kuzichapa 
Eid Mosi

Mshambuliaji wa Simba Queens, Asha Jaffari (kulia), akiwania mpira 
dhidi ya beki wa Ilala Queens katika mechi ya Ligi Kuu ya Wanawake 
Tanzania iliyochezwa kwenye Uwanja wa Mo Arena hivi karibuni. 
Simba Queens ilishinda mabao 5-1. PICHA: SIMBA SC
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Na Adam Fungamwango

W
AKATI ikijiandaa 
na safari ya kue-
lekea Afrika 
Kusini kuwafuata 

Orlando Pitares kwa ajili ya 
mechi ya mkondo wa pili ya 
mashindano ya Kombe la 
Shirikisho Afrika, hali ya ul-
inzi katika kikosi cha Simba 
imeimarishwa ili kuepukana 
na vitendo vya hujuma, im-
efahamika.

Orlando Pirates itaika-
ribisha Simba katika mchezo 
huo wa marudiano utaka-
ochezwa keshokutwa mjini 
Soweto.

Kikosi cha Simba, ma-
bingwa watetezi wa Ligi Kuu 
Tanzania Bara na wawakilishi 
pekee wa nchi waliobakia ka-
tika mashindano ya kimataifa 
walitarajiwa kuondoka 
nchini jana au leo kuelekea 
Afrika Kusini kukamilisha 

dakika 90 zilizobakia.
Hata hivyo, taarifa zilizopa-

tikana kutoka katika kambi ya 
Simba iliyopo Mbweni, Dar es 
Salaam, inasema wachezaji 
wa timu hiyo wameongeze-
wa ulinzi zaidi tofauti na ule 
wa awali uliozoeleka.

Chanzo hicho kinadai ulin-
zi uliowekwa kambini hauto-
kani na kujilinda na maneno 
ya Kocha, Mandla Ncikazi 
aliyoyatoa baada ya mechi ya 
Jumapili iliyopita, la hasha, ila 
ni kuzuia utoro wa baadhi ya 
wachezaji pamoja na hofu ya 
kuwepo hujuma.

Chanzo hicho kilisema 
viongozi wa Simba wame-
onekana ‘kupania’ na wame-
jipanga kuona timu hiyo in-
afuzu hatua ya nusu fainali 
na kwa sababu hiyo, hawa-
taki masihara licha ya ku-
wawekea bonasi nzito.

Taarifa zaidi zinasema 
mabosi wa timu hiyo wame-

chukua hatua zote zinazos-
tahili za maandalizi lakini pia 
wanahakikisha wanazuia kila 
kitu ambacho kitaonekana 
kinaweza kuharibu mipango 
ya ushindi waliyoiweka.

Simba iliingia kambini Ju-
manne ikiwa ni siku mbili 
baada ya kupata ushindi 
wa bao 1-0 katika mechi ya 
kwanza iliyochezwa kwenye 
Uwanja wa Benjamin Mkapa 
jijini na hivyo kuhitaji sare au 
ushindi wa aina yoyote ili ku-
songa mbele katika michua-
no hiyo ya kimataifa.

Chanzo hicho kiliongeza 
Simba kupitia ofisi ya ubalozi 
wa Tanzania nchini Afrika 
Kusini imeomba kupatiwa 
ulinzi imara baada ya timu 
hiyo kuwasili ugenini kwa 
ajili ya mechi hiyo ya maru-
diano hadi itakapomaliza 
majukumu yake na kurejea 
nyumbani.

Meneja Habari na Ma-

wasiliano wa Simba, Ahmed 
Ally, aliliambia gazeti hili jana 
wameamua kufanya hivyo 
ili wasipate bugudha yoyote 
hasa kufuatia maneno yali-
yotolewa na wenyeji wao am-
bayo  yanaweza kuchochea 
hisia.

“Tumetoa taarifa kwenye 
mamlaka za huko, pamoja na 
ubalozi wa Tanzania nchini 
Afrika Kusini ili kupatiwa ul-
inzi wa kutosha na wa uhaki-
ka, tukitua kwenye Uwanja 
wa Ndege ya Oliver Tambo 
kusiwe na bugudha, lakini 
maisha yetu ndani ya Sauzi 
yasiwe na shida, ukirejea ma-
neno ya uchochezi ya kocha 
wa Orlando Pirates aliyoy-
atoa,” Ahmed alisema.

Meneja huyo alisema tayari 
baadhi ya watu wameshatan-
gulia kuweka mambo sawa, 
huku nahodha ya timu hiyo, 
John Bocco akiwa ameshare-
jea kikosini lakini pia, Joash 

   Kambini Dar hadi Sauzi itakapofikia, yapaa na ujumbe mzito...

UKURASA  21Ten Hag kocha mpya wa United

Nahodha wa Simba, John Bocco akifanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya 
marudiano ya mashindano ya kimataifa ya Kombe la Shirikisho Afrika dhidi ya wenyeji 
Orlando Pirates itakayochezwa Jumapili nchini Afrika Kusini. Bocco hakucheza mechi 
iliyopita kutokana na kutumikia adhabu ya kadi tatu za njano. PICHA: SIMBA SC

AMEREJEA...

Na Saada Akida

WAKATI Kocha Mkuu wa 
Yanga, Nasreddine Nabi 
akitamba kikosi chake kiko 
tayari kusaka ushindi katika 
kila mechi watakayocheza 
ili kufikia malengo, tayari 
viongozi wa klabu hiyo wame-
ingia msituni kusajili nyota 
wapya watakaoitumikia timu 
hiyo kwenye msimu ujao wa 
Ligi Kuu Tanzania Bara na 
mashindano ya kimataifa wa-
takayoshiriki, imeelezwa.

Tayari Mwenyekiti wa 
Kamati ya Usajili, Hersi Said 
ameanza mchakato wa ku-
fuatilia ligi za nchi jirani kwa 
ajili ya kuangalia wachezaji 
baada ya Nabi kutoa agizo la 
kuhitaji mshambuliaji pamoja 
na nyota, Stephane Aziz Ki wa 
Asec Mimosas.

Akizungumza na gazeti hili 
jana, Ofisa Habari wa Yanga, 
Hassan Bumbuli alisema 
wamejipanga kufanya usajili 
mkubwa kwa sababu msimu 
ujao watashiriki mashindano 
ya kimataifa ya Ligi ya Ma-
bingwa Afrika.

Bumbuli alisema muda uki-
fika wataweka wazi kila kitu 
ikiwamo hatua ya mazungum-
zo ambayo wamefikia na Aziz 
Ki pamoja na nyota wengine 
wanaotakiwa na kocha wao 
(Nabi).

“Muda wa usajili bado, 

kuhusu Aziz Ki ni mchezaji 
mzuri lakini suala la kumaliza-
na na Yanga hilo bado, ukifika 
muda wa usajili basi halita-
fichika,” alisema Bumbuli.

Aliongeza kwa sasa akili 
na nguvu zao wanazielekeza 
katika mchezo wao dhidi ya 
Namungo FC na anaamini 
watapata matokeo mazuri na 
kuendelea na kampeni zao za 
kutwaa ubingwa wa Ligi Kuu 
Tanzania Bara.

“Ni jambo la furaha kure-
jea kwa baadhi ya wachezaji 
wetu waliokua majeruhi lakini, 
tunatakiwa kuwaheshimu 
wapinzani  kwa sababu wame-
kuwa na safu imara ya ush-
ambuliaji na kupata matokeo 
mazuri katika michezo yao ya 
hivi karibuni,” alisema Nabi.

Naye Meneja wa Namungo 
FC, Steven Josiah aliliambia 
gazeti hili kwa sasa kikosi 
chao kipo katika mazoezi 
makali kwa ajili ya kuhakiki-
sha wanapata ushindi kwenye 
mechi hiyo.

“Nguvu kubwa tunayoiweka 
kwa sasa ni kuhakikisha tuna-
pata matokeo mazuri katika 
mechi inayokuja. Kama mechi 
nyingine huwa tunapata ma-
tokeo mazuri kwa nini isiwe 
kwa Yanga? Kwa nini ushindi 
ukosekane? Itakuwa mechi 
nzuri, na tunaamini itakuwa 
moja kati ya mechi bora sana 
msimu huu,” alisema Josiah.

Yanga yaiongezea 
dozi Namungo FC

Simba yaimarisha ulinzi
-------------------------------

Onyango na Sadio Kanoute nao wamerudi 
kufuatia kukosekana katika mechi iliyopita 
kwa sababu ya kutumikia adhabu ya kadi 
tatu za njano.

“Natamani siku moja wasemaji watatu tu-
nakua busy na CAF, sio kama sasa hivi niko 
peke yangu, nakua kama ninawaonea Zaka 
Zakazi (Msemaji wa Azam FC) na Hassan 
Bumbuli (Yanga), halafu wananionea wivu,...
tukifanikiwa kufika nusu fainali tutapita na 
Jangwani, tutaimba na kucheza halafu tuwa-
kumbushe historia wanayojivunia haitawa-
saidia popote,” alitamba msemaji huyo wa 
Simba.

Kabla ya mechi dhidi ya Orlando Pirates, 
Ahmed aliongoza mashabiki kuzunguka se-
hemu mbalimbali jijini kwa ajili ya kuhamasi-
sha kujitokeza uwanjani kushuhudia mchezo 
huo muhimu ambao walipata ushindi.


